



บทที่ 4

แนวคิดและวิธีการของอาจารย์มนตรี ตราโมท ในการ ถ่ายทอดดนตรีไทย และเพลงไทย

การถ่ายทอดเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในเรื่องของการอนุรักษ์ดนตรีไทยและเพลงไทยให้คงอยู่ตลอดไป การสอนที่ถูกค้องก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการถ่ายทอด

เริ่มค้นคว้าการสอนภาคปฏิบัติ

อาจารย์มนตรี ตราโมท มีแนวคิดและวิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทย ดังจะได้กล่าวดังต่อไปนี้

"...การเริ่มเรียนดนตรีไทย จะเริ่มเรียนกันในวันพฤหัสบดี เพราะถือว่ในวันพฤหัสบดีเป็นวันครู การเลือกเรียนเครื่องดนตรี จะค้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับรูปร่างกายของตนุ และในการบรรเลงดนตรีไทยนั้นใช้บุรุษเลงควยจำ ไม่ใช้โน้ต เพราะฉะนั้น การเรียนการสอนในชั้นต้นจึงเริ่มสอนควยภาคปฏิบัติอย่างเดียว ส่วนทฤษฎีไปสอนเอาตอนที่ปฏิบัติไ้คลลองแคลวแล้ว..."¹

ในการถ่ายทอดดนตรีไทยนั้น จะค้องคำนึงถึงความเหมาะสมของร่างกายกับเครื่องดนตรี เพราะหากไม่เหมาะสมแล้วอาจจะทำให้การถ่ายทอดดนตรีไทยไม่ประสบผลสำเร็จตามประสงค์ได้ และอาจารย์มนตรี ตราโมท ก็ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดดนตรีไทยว่าครูผู้สอนจะค้องมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้

"๑. ๑. จะค้องสอนให้ผูเรียนนั่งให้ถูกแบบแผนแห่งการใช้เครื่องดนตรีชนิดนั้น ๆ ว่าควรวางนิ้วชี้คสมาชิหรือนั่งพับเพียบ แต่จะนั่งอย่างไรก็ตาม จะค้องให้หม้ทาทางอกผายไหล่ผึ่ง อยางหลังขอมช่อ

2. สอนให้จับเครื่องดนตรีให้ถูกลักษณะ เช่น จะเข้ จะตองพื้นไม้คี่อย่างไร วางนิ้วและมืออย่างไร ตรงไหน หรือคี่ของวงจะจับไม้คี่อย่างไร ถ้าเรียนซอ ควรจะจับ คันชักอย่างไร วางนิ้วตรงไหน เป็นต้น..."²

วิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทยนั้น จะพิถีพิถันมากในเรื่องของการนั่ง บรรเลงเครื่องดนตรี การจับเครื่องดนตรีก็ต้องให้ถูกต้องตามลักษณะของเครื่องดนตรี เพราะถ้าหากนั่งได้ถูกต้อง จับเครื่องมือได้ถูกต้องคี่แล้ว ก็จะทำให้การเล่นเครื่องดนตรีเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เป็นที่ทราบกันดีว่าการดนตรีไทยอันเป็นแบบแผนนั้นเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาแต่ในวังเจ้าฟ้ามหาดุริยางค์ การนั่งบรรเลงย่อมจะต้องมีแบบแผนที่ดีและคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมในกาลเทศะ การบรรเลงก็พระพักตร์ ก็มีวิธีนั่งแบบหนึ่ง การบรรเลงในสถานที่ทั่วไปก็อีกแบบหนึ่ง เพราะความนิยมในการ บรรเลงดนตรีไทยนั้นไม่หนึ่งเก้าอื่บบรรเลงแบบดนตรีฝรั่ง ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น การนั่ง คีระนาดก็มีวิธีนั่งซัดสมาธิสองชั้น เหยียดปลายเท้าไปที่ตรงระนาด เพื่อประโยชน์ ในการบังคับเครื่องดนตรี การจับไม้คี่หรือคันชักขอให้ถูกวิธี ล้วนมีความหมายต่อการ บรรเลงดนตรีไทยทั้งสิ้น อาจารย์มนตรีจึงเน้นในเรื่องนี้มาก

"๓. เริ่มสอนให้กระทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเสียงโดยยังไม่ต้องเป็นเพลง เช่น สอนให้คี่จะเข้โดยให้โซ่สายเปลา ทั้งสามสายหรือซอสายเปลา โดยยังไม่ต้องลงนิ้ว คุ่อไปจึง ให้ไลเสียงเรียงกันและข้ามขั้นเป็นระยะ ๆ ตั้งแตงายไป หายาก ส่วนการฝึกหัดปีพาทย์ตามแบบแผนโบราณมากจะต้อง ฝึกหัดมองวงก่อน โดยครูจะจับมือให้คี่เพลงสาธุการ และคี่ เพลงโหมโรงเย็นคุ่อไป ในจำพวกเครื่องคี่ คี่ ควรจะไค ฝึกโสดประสาฬหุรจักการเทียบเสียงเฉพาะเครื่องดนตรี ของคนเสียในขั้นนี้ ขั้นคุ่อไปจึงคุ่อคี่เพลงที่สั้น ๆ และงาย ๆ ไปก่อน เช่น คุ่นเพลงนิง จรูเชทางยาว เป็นต้น แลวจึง ค่อยเลือกการคี่เพลงในยากขึ้นทุก ๆ คุ่น ตามลำดับความสามารถของศิษย์ ในขั้นนี้ควรจะสอนให้หุรจักงัหวะไปดวย เช่น จังหวะนิงและนับ วาจะตรงกับทำนองเพลงตรงไหน..."³

²มนตรี ตรีภม, วิธีฝึกหัดดนตรีไทย, หน้า 120.

³เรื่องเดียวกัน, หน้า 121.

การฝึกหัดนั้นจะต้องเริ่มจากสิ่งง่าย ๆ โดยให้รู้จักเสียง ให้รู้จักจังหวะ ไปก่อนจึงจะไปเป็นเพลง ทีละชั้นทีละตอนตามลำดับจากง่ายไปหายาก การฝึกหัดในปัจจุบันนี้ง่ายกว่าในสมัยโบราณมาก เพราะไม่ได้เน้นในเรื่องของเพลงใหม่โรงเรียน ในส่วนของปีพาทย์มากนัก ค่ายในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีการหาไปบรรเลงมากเท่าสมัยก่อน ซึ่งเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ฝึกหัดในปัจจุบันนี้พื้นฐานค่อนข้างจะสู้ในสมัยเก่าไม่ได้ เพราะใหม่โรงเรียนเป็นเพลงที่เหมาะสมในการที่จะเรียนมาก มีทำนองดนตรีหลากหลาย ผู้เรียนจะเกิดความชำนาญได้ง่ายมาก อาจารย์มนตรีได้ให้หลักต่อไปอีกว่า

"...4. ถ้าผู้เรียนคนใดมีท้าวว่าจะเรียนเครื่องดนตรีชนิดใดต่อไปได้ ก็จงเปลี่ยนเครื่องดนตรีใหม่ถนัด เช่น ผู้เรียนปีพาทย์ เมื่อฝึกหัดคุ่มองอยู่พอสมควรแล้ว มีท้าวว่าจะเป็นคนระนาดเอกก็เริ่มฝึกหัดระนาดเอกให้ หรือจะไปเป่าปี่ก็ได้ ที่ระนาดทุ้มได้ก็เปลี่ยนเครื่องดนตรีไปให้ตามที่ครูสั่ง เกกเห็นว่าคุณจะก้าวหน้าไปได้อีกต่อไป

การสอนที่ตื้นนั้นครูจะต้องสังเกตผู้เรียนว่าแต่ละคนมีความถนัดอย่างไร คนที่มีลักษณะเป็นผู้นำควรให้เรียนระนาดเอกหรือซอด้วง คนชอบคลุกสนุกสนานก็ไปเรียนซออู้หรือระนาดทุ้ม แล้วแต่ว่าใครจะมีบุคลิกอย่างไร นี่เป็นเพียงข้อเสนอแนะของอาจารย์มนตรีในการถ่ายทอด แต่อาจารย์มีความเห็นเป็นอย่างอื่นที่คิดว่านักเรียนก็น่าจะนำมาใช้ในการถ่ายทอดได้ ส่วนการสอนเดิวนั้นต้องดูความพร้อมของผู้เรียนด้วย

"...5. สอนให้รู้ว่าทำนองอย่างไรให้แทนกันได้บ้าง ลองเปรียบเทียบ ทำนองอย่างนี้กับทำนองอย่างโน้น โดยให้เมื่อดูพยางค์ให้ผิดๆ แผลงออกไป แล้วมีความหมายเท่ากัน หรือตรงกันได้อย่างไรให้ศิษย์ทราบอย่างชัดเจน ขึ้นต่อไปก็แล้วแต่ฝีมือ เขาว่า และความรู้ของศิษย์ว่าจะสมควรอย่างไร ถ้ามีความสามารถพอที่จะต่อเพลงเดี่ยวได้ โดยปฏิบัติในการพลิกแพลงต่างๆ ตามวิชาการของเครื่องดนตรีนั้นๆ ครูก็ควรที่จะสอนให้ เพื่อเป็นกำลังใจของศิษย์

นี่เป็นการสอนตามลำดับตามแบบแผนซึ่งโบราณได้ใช้มา แต่ในสมัยปัจจุบันผู้เรียนมักต้องการเรียนลัดกันโดยมาก เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ครูจะวินิจฉัยว่า สมควรที่จะฝึกสอนอย่างไร..."⁴

⁴มนตรี ตราโมท, วิธีฝึกหัดดนตรีไทย, หน้า 121.

การบรรเลงดนตรีไทยมือสระในการประดิษฐ์ทำนองจาก "ลูกม้อง" ผู้บรรเลงมีลีลาที่จะประดิษฐ์ทำนองอย่างไรก็ได้ตามความพอใจ แต่คงให้อยู่ในกรอบแห่งความไพเราะและเหมาะสม ครูผู้สอนควรหัดให้ผู้เรียนประดิษฐ์ทำนองด้วยตนเอง ไม่ควรต่อต้านองให้ทุกครั้ง การบรรเลงเดียนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ ครูควรสังเกตศักยภาพของศิษย์แต่ละคนที่มีไม่เท่ากันด้วย

สรุปได้ว่าแนวคิดในการถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทยของอาจารย์มนตรี ตราโมท เป็นการจัดวางชั้นตอนให้แก่ผู้เรียนอย่างละเอียดอ่อน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสามารถถອอกบรรเลงเดี่ยวได้ และผู้ผ่านชั้นตอนที่ท่านได้วางเอาไว้เน่าจะเป็นที่แน่ใจได้ว่าจะเป็นนักดนตรีที่ดี

วิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทยอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้กล่าวไว้ก็คือ "การฝึกฝนเด็ก ๆ ลูกหลานของนายวงเพื่อให้เกิดความรู้ การบรรเลงปี่พาทย์ในเบื้องต้นก็คือ ให้ไปงานด้วย และให้คิดเครื่องประกอบจังหวะที่ไม่สำคัญไปก่อน เพื่อให้ชินกับเพลงและมีจังหวะแม่นยำขึ้น"⁵

วิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทยในแง่ของการปฏิบัตินั้น นอกจากจะฝึกฝนโดยตรงแล้ว การได้ไปร่วมในการบรรเลงอยู่บ่อย ๆ สม่าเสมอก็จะทำให้รู้จักเพลง ใค้ยินเพลง และจำเพลงได้มากขึ้นเพราะความเคยชิน จะทำให้การฝึกฝนและความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เพราะได้รู้ได้สัมผัสโดยตรงอยู่เรื่อย ๆ นั้นเอง

นอกจากนี้อาจารย์มนตรี ตราโมท ก็ยังได้กล่าวถึง วิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทยของวงปี่พาทย์ วัดใหม่ ว่า

"...นักดนตรีในวงปี่พาทย์วัดใหม่นี้ มีฐานะครึ่ง ๆ ลูกศิษย์วัด ฤาใครทำผิดหนีเที่ยวหรือประพฤติไม่ค้อย่างใด ก็อาจถูกเขียนอุยงลูกศิษย์วัด แต่ไม่คองทำงานปฏิบัติพระสงฆ หรืองานของวัด ที่ลูกศิษย์วัดทำมีหน้าที่แต่ฝึกฝนการดนตรี บรรเลงปี่พาทย์ในงานของวัด และงานที่มีผู้ทาไปบรรเลงเท่านั้น..."⁶

⁵มนตรี ตราโมท, นึกถึงโชติ.

⁶มนตรี ตราโมท, "วงปี่พาทย์วัดใหม่," มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1.

นักดนตรี จะมีหน้าที่แค่ฝึกฝนดนตรีเท่านั้น หรือบรรเลงในงานต่าง ๆ ทำให้มีความรู้ความสามารถในทางดนตรีไทยโดยเฉพาะ จนได้รับความนิยม แสดงให้เห็นว่าในการถ่ายทอดดนตรีไทย ผู้รับการถ่ายทอดนั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังสม่ำเสมอ

จากการสัมภาษณ์อาจารย์มนตรี ตราโมท เกี่ยวกับวิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทยตามที่ท่านได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์นั้น ท่านได้ให้คำสัมภาษณ์ว่า

"...ครูท่านถ่ายทอดแบบโบราณ คือเพลงแบบตัวต่อตัว เวลาครูบอกต่อเพลง บางทีก็บอกทั้งวง บางทีก็บอกควยปากเปลา บางทีก็บอกโดยการตีระนาดประกอบ..."⁷

วิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทยในสมัยก่อนนั้น ครูกับศิษย์จะมีความใกล้ชิดกันมาก ครูจะถ่ายทอดให้กับศิษย์ชนิดตัวต่อตัว ทั้งวง หรือแสดงให้ดู แล้วแต่ความเหมาะสม ซึ่งอาจารย์มนตรี ตราโมท ก็ได้รับการถ่ายทอดด้วยวิธีการดังกล่าว และอาจารย์มนตรี ตราโมท ก็ได้เล่าถึงการเรียนดนตรีไทยของท่าน กับครูสมบุญ ท่านได้รับการถ่ายทอดจากครูของท่านว่า

"...ครูสมบุญ นักฆ้อง บ้านอยู่ตำบลพลูหลวง เห็นวัดสามปลาชิว สถานที่ท่านักและฝึกหัดของวงปี่พาทย์วัดใหม่ นั้น ปลูกเป็นเรือนชานาคใหญ่ มีมุข มีฝารอบขอบซิดเรียกว่า "หอบีพาทย์" หอบีพาทย์นี้ไซ้เป็นที่ฝึกซ้อม และหลับนอนเสร็จ เวลาครูสมบุญ มาสอนหรือปรับวงก็ค้างนอนกับศิษย์ที่หอบีพาทย์ ครูสมบุญมาค้างเพื่อฝึกสอนครั้งหนึ่งก็ราว ๆ 7 วันบาง 15 วันบาง ถ้าจะมีงานสำคัญ ๆ บางครั้งก็ถึง 1 เดือน โดยปรกติ ครูสมบุญ อยู่ที่บ้านของท่านที่พลูหลวงมากกว่า เพราะท่านมีเครื่องปี่พาทย์และรับงานหาอยู่เสมอ ๆ เมื่อศิษย์คนใดต้องการเวลาเรียนเป็นพิเศษก็ไปค้างที่บ้านท่าน ชาวเขาเองเคยไปค้างที่บ้านครูสมบุญบ่อย ๆ 7 วันบาง 10 วันบาง บางครั้งก็ถึงเดือน..."⁸

⁷มนตรี ตราโมท, คำสัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2531.

⁸มนตรี ตราโมท, "วงปี่พาทย์วัดใหม่." มหกรรมศิลปสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1.

จากคำบอกเล่าดังกล่าวนี้ มีข้อน่าสังเกตว่า การสอนดนตรีไทยนั้น ถ้าครูมีโอกาสใกล้ชิดกับศิษย์มากเท่าใด การเรียนการสอนก็มักจะประสบผลสำเร็จ เพราะครูมีโอกาสที่จะได้เห็นข้อดีข้อด้อยของศิษย์และสามารถแก้ไขหรือส่งเสริมได้อย่างทันที่ เปรียบเทียบกับปัจจุบันก็เหมือนการที่ผู้เรียนในระบบการศึกษามีโอกาสได้เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนอกเวลาเรียน ซึ่งมักจะได้ผลดีกว่าการเรียนเฉพาะแค่นั้ชั่วโมงเรียน ซึ่งผู้เรียนมักจะรับได้ไม่มากเท่ากับการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม

ปัจจุบันการเรียนการสอนทางด้านดนตรีไทยในระบบการศึกษา นิยมที่จะให้มีการเข้าค่ายเก็บตัวกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะมีการประกวดแข่งขันวงกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการประกวดดนตรีไทยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติราชการ ที่โรงเรียนนายร้อยครบ 10 ปี นิสิตดนตรีไทยของคณะครุศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มีการเข้าค่ายเก็บตัวกันเป็นต้น นี่เป็นลักษณะที่คล้ายกับการเรียนการสอนในสมัยที่อาจารย์มนตรียังเรียนอยู่ เป็นการเพิ่มคุณภาพนักดนตรี จึงน่าจะมีการประกวดดนตรีไทยกันให้บ่อยครั้ง เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดดนตรีไทยให้รุ่งเรืองขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การประกวดแข่งขัน ดนตรี ก็มีผลเสียอยู่บ้างประการ

การถ่ายทอดดนตรีไทยในสถานศึกษา

ในการถ่ายทอดดนตรีไทยในสถานศึกษา อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้กล่าวถึงว่า

"...ในระดับประถมศึกษาควรจะต้องเน้นความจำเท่านั้น มากกว่าอย่างอื่น พยายามทำให้ง่าย ถ้ายากเกินไปเด็กจะไม่รับ ดนตรีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นควรคำนึงถึงคือ ควรใช้ลักษณะของเพลงและค่านิยมของดนตรีว่าเป็นอย่างไร ส่วนอุดมศึกษานั้นก็คล้ายกับมัธยมแต่ต้องลึกซึ้ง..."⁹

การสอนดนตรีไทยในระดับประถมศึกษานั้นจะต้องเน้นความจำ พยายามทำให้ง่าย เริ่มจากง่าย ๆ ก่อนค่อยไปหายาก ในระดับที่สูงขึ้นไปก็ต้องเพิ่มเนื้อหาและค่านิยม ซึ่งอาจารย์มนตรี ตราโมท ได้ให้คำอธิบายว่า

⁹มนตรี ตราโมท, คำสัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2551.

"...เด็กต้องใช้ความจำ เพื่อเป็นฐานให้เด็กเกิดความรู้สึกหรือสนใจ เช่น ใจเพลงบทละครง่าย ๆ ให้เด็กสามารถเล่นจนจบได้ เด็กจะเกิดความรู้สึกประทับใจ ให้เด็กเกิดความสำเร็จ จะได้มีความรักที่จะเรียนต่อไป เพราะได้เกิดความสำเร็จในชั้นตน ถ้าใส่เพลงยาก เช่น เพลงสาธุการ เด็กเล่นไม่จบ เด็กจะเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียนและทอดอิด..."¹⁰

แนวคิดเช่นนี้บ่งชี้ว่ามีความทันสมัยและสามารถใช้ได้ในทุกศาสตร์ที่เด็กจะต้องเรียน ไม่จำกัดอยู่แค่ตัววิชาดนตรีเท่านั้น เพลงบทละครง่าย ๆ นั้นมักจะมีควมยาวแค่เพียง 4 บรรทัด โน้ตเพลงไทยเท่านั้นย่อมไม่เป็นการยากที่จะเรียนให้จบได้ในเวลาอันรวดเร็ว ต่างกับเพลงสาธุการซึ่งในสมัยก่อน ๆ ครูผู้สอนมักจะทำให้เด็กเริ่มเรียนเป็นเพลงแรก โดยมุ่งที่จะนำเอาไปใช้งาน มีความยาวหลาย ๆ สิบบรรทัด โน้ตเพลงไทยต้องใช้เวลาเรียนนานมาก เด็กจะเกิดความเบื่อหน่าย เพราะสมัยนี้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะชักจูงให้เด็กเพลิดเพลินไปกับ สิ่งเหล่านี้ไม่คิดอยากที่จะเรียนเพลงไทย หันไปเรียนดนตรีสากลซึ่งเห็นว่าทันสมัย เช่น เล่นกีตาร์ เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความเห็นของอาจารย์มนตรีที่ว่า ต้องสอนเพลงง่าย ๆ จะเป็นแรงจูงใจทำให้เด็กเกิดความรักอยากที่จะเรียนดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น

การเขียนหนังสือคำราเกี่ยวกับดนตรีไทยและเพลงไทย

อาจารย์มนตรี คราโมท มีวิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทย วิธีหนึ่งที่สำคัญคือการเขียนคำราถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เรื่องดนตรีไทย และโดยเฉพาะศัพท์วิชาการที่ใช้ในวงการดุริยางคศิลป์ ในหนังสือศัพท์สังคตินั้น นับว่ามีประโยชน์สำหรับนักดนตรีไทย นักเรียนนักศึกษาทางด้านดนตรีไทยได้รู้และเข้าใจในแนวคิดเดียวกัน ซึ่งท่านก็ได้ให้ความหมายของคำแต่ละคำ และวิธีการถ่ายทอดไว้ เช่น คำว่า กวาคทานอธิบายไว้ดังนี้

¹⁰มนตรี คราโมท, คำสัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2531.

"... กวาด คือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งของเครื่องดนตรีประเภทตี (เช่นระนาด มอญวง) โดยใช้ไม้ตีลากไปบนเครื่องดนตรี (ลูกระนาดหรือลูกฆ้อง) ซึ่งมีกิริยาอย่างเดียวกันใช้ไม้กวาด กวาดผิง การกวาดนั้นจะกวาดจากเสียงสูงมาหาเสียงต่ำ หรือ จากเสียงต่ำไปหาเสียงสูงก็ได้..."

จากคำอธิบายข้างต้น วิธีการถ่ายทอดของท่านนั้นจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่าย ๆ อย่างเช่น การสอนเรื่องกวาดนี้ การกวาดเครื่องดนตรีก็ยกตัวอย่างเช่นเดียวกับการกวาดพื้น กวาดผิง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น นี่เป็นเพียงการอธิบายอย่างคร่าว ๆ แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของดนตรีไทยเท่านั้น แต่ผู้ที่ได้เข้าทำการศึกษาในเรื่องดนตรีไทยด้วยตนเองอย่างจริงจัง โดยการเรียนตีฆ้องหรือระนาดโดยตรงแล้วก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นอีกขั้นหนึ่งว่า การกวาดนั้นมีได้มีแต่การกวาดลงมาหาเสียงต่ำแล้วขึ้นไปหาเสียงสูงตรง ๆ อย่างการกวาดระนาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการกวาดที่เป็นวงกลมหรือวงรีตามลักษณะของฆ้องอีกอย่างหนึ่ง การกวาดฆ้องนั้นถือกันว่าเป็นศิลปะชั้นสูงอย่างหนึ่งในวงการดนตรีไทย ลูกฆ้องที่เรียงกันเป็นวงนั้นจะมีปุ่มที่อยู่ห่างกันไม่ติดกันเป็นพืดเหมือนลูกระนาด การกวาดฆ้องจึงยากกว่าการกวาดระนาด ต้องกวาดให้ไม้ตีฆ้องระยอของปุ่มฆ้องในน้ำหนักเท่า ๆ กัน ให้เสียงเรียบเหมือนดังที่นักดนตรีชอบพูดกันว่าดัง "เปี้ยว" หรือ "เคี้ยว" ไม่ดังกระโปกกระแปดเพราะฉะนั้นการใช้ข้อมือ กล้ามเนื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากในการกวาดฆ้องก็คือ หลวงบำรุงจิตเจริญ และนายสอน วงฆ้อง การกวาดฆ้องมีวิธีการเพียงเท่านี้ แต่การกวาดระนาดซึ่งง่ายกว่าการกวาดฆ้องนั้น ยังจะต้องคำนึงถึงอารมณ์ของเพลงด้วย มีการกวาดที่ใช้อารมณ์ต่าง ๆ กัน เช่น เกรี้ยวกราด คุ้ย คุ้ย หรือกวาดอย่างโลมโลมอ่อนหวาน เพลงที่มีอารมณ์คุ้ยจำพวกที่ใช้หน้าทับทยอยนั้นจะต้องกวาดอย่างคุ้ยเมื่อถึงอารมณ์ที่ควรจะคุ้ย อีกประเภทหนึ่งก็คือเพลงที่ใช้กับการแสดงซึ่งตัวแสดงในเรื่องแสดงอารมณ์นั้นเกรี้ยวกราด การกวาดชนิดนี้ต้องกวาดโดยกดไม้ระนาดลงกับพื้นเพื่อสมควรอย่าให้ดังกับเป็นการนำเกลียดกัพอใช้ได้ ส่วนการกวาดอย่างโลมโลมอ่อนหวานนั้นมักจะใช้กับเพลงที่มีความนุ่มนวลอ่อนหวาน โดยทั่วไป

มักจะเป็นเพลงในหน้าทับปรบไก่นการบรรเลงรับร้อง หรือเมื่อใช้กับการแสดงที่ตัวแสดงใช้อารมณ์ที่อ่อนหวานละมุนละไมหรือเกี่ยวพาราดี เป็นต้น อาจารย์มนตรีนั้นท่านมีลักษณะเฉพาะในการถ่ายทอดดนตรีไทย ถ้าเทียบทางการเขียนเปรียบเสมือนเป็นผู้นำผู้ที่สนใจไปปล่อยไว้ที่ปากตรอกหรือปากทาง ถ้าไม่สนใจที่จะเข้าไปในช่องทางนั้นก็ใคร่ได้เห็นแต่สภาพทั่ว ๆ ไปของที่ตรงนั้น แต่ถ้าสนใจเดินเข้าไปค้นหาความเป็นข้างในแล้วก็จะคงได้พบได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทย

นอกจากวิธีการสอนแบบโบราณแล้ว อาจารย์มนตรี ตราโมท ก็ยังกล่าวถึง การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดดนตรีไทยเอาไว้ว่า

"... ในสมัยปัจจุบันนี้ มีการสอนโดยใช้หลายวิธี เช่น วิธีใช้โน้ต เทปที่หัว วิตที่ค้น คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ช่วยที่พอได้ เช่น การตีฆ้องมือซ้าย มือขวา ก็ใส่ฆ้องลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใหญ่ คนที่ก็เป็นแล้วพอเห็นโน้ตก็รู้ว่าจะใส่มือไหนดี แต่อาจจะดีเป็นแล้วพอเห็นโน้ตก็รู้ว่าจะใส่มือไหนดี แต่อาจจะดีก็ต้องมีครูช่วย แนะนำอีกทีหนึ่ง มิฉะนั้นจะใช้เทคนิคทางเครื่องดนตรีนั้น ๆ ไม่ได้ ..."¹²

จากคำกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า วิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทยนั้น จะใช้วิธีการถ่ายทอดแบบโบราณ คู่แฉวย่างใกล้ชิด หรือใช้แบบสมัยใหม่ โดยการใช้น้ต ใสเทป หัว วิตที่ค้น คอมพิวเตอร์ เข้าช่วยในการถ่ายทอดด้วยก็ได้เพื่อให้ทันกับสมัยและสะดวกสบาย แต่ที่อาจจะขาดเสียไม่ได้ก็คือครูที่จะต้องคอยแนะนำด้วยอีกทีหนึ่งเพื่อความชัดเจน ถูกต้อง ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่มีผู้นำมาใช้ในวงการดนตรีไทยนั้น ผู้วิจัยคิดว่าการสร้างโปรแกรมการสอนดนตรีไทยเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ควรคัดเลือกครูที่เป็นที่ยอมรับในวงการจริง ๆ มาวางพื้นฐานที่ดีในโปรแกรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้ ส่วนวิตที่ค้นนั้นนอกจากจะต้องเลือกการบรรเลงที่ดีที่สุดแล้ว การบันทึกก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ควรหาผู้ที่มีความรู้ทางดนตรีไทยมาให้ความเห็น

¹²มนตรี ตราโมท, คำสัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2531.

แกว่งที่ท่ากร่าย มิฉะนั้นการคัดลอกภาพอาจจะเกิดผลเสียหายแก่เพลงได้ เพลงมีสองท่อนอาจถ่ายแค่ท่อนเดียวเพราะผู้ถ่ายไม่มีความรู้ จากประสบการณ์ที่เคยได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มา อาจารย์มนตรี ตราโมท ก็ได้แนะนำวิธีการถ่ายทอดนั้นมาไว้ด้วย ดังใจกล่าวไว้ว่า

"...ในการถ่ายทอดดนตรีไทยนั้น ที่จริงก็แบบ ๆ ุ้มนั้นแหละ แต่ความีวิธีแตกต่างออกไป ก็เพราะความีวิธีสมัยใหม่ขึ้นมา เช่นการใช้โน้ต เป็นต้น อย่างนี้เราก็สามารถนำมาช่วยได้ ทำให้การสอนง่ายขึ้น... 13

อาจารย์มนตรี ตราโมท นั้นท่านได้ใช้วิธีในการถ่ายทอดดนตรีไทยโดยยึดแบบโบราณบ้างและก็แบบสมัยใหม่บ้าง อย่างการนำโน้ตเข้ามาใช้ หรืออนุโลมใช้ เพื่อให้สะดวกสบายและเหมาะสมกับปัจจุบัน สำหรับวิธีการสอนหรือการถ่ายทอดแบบโบราณนั้น อาจารย์มนตรี ตราโมท ก็ได้กล่าวถึงว่าเป็นงานต่อเพลงแบบตัวต่อตัว เวลาครูบอกบางที่ก็บอกทั้งวง บางที่ก็บอกคนเดียว บางที่ก็ตีระนาดสอน บางที่ก็บอกเพลงเสียง "นอย นอย" ด้วยปากเปล่า สำหรับผู้เรียนนั้นเคยได้รับการสอนแบบโบราณมาตลอดตั้งแต่อยู่ที่บ้านจนกระทั่งมาเข้าศึกษาที่โรงเรียน ไม่มีการสอนด้วยโน้ต การเรียนเรื่องโน้ตนั้นมาเรียนในวิชาทฤษฎีโน้ตแยกไปอีกทางหนึ่งต่างหาก โดยมีครูคูริยางค์สากลหลายท่าน เช่น ครูปรุงประสานศัพท์ และครูพิเชษฐ์ แซ่มบาง เป็นต้น นอกจากนั้นในเรื่องของการร้องเพลงและการใช้เสียงในการร้องเพลงสากลก็ได้เรียนกับอาจารย์เจเกิน แยกส่วนดนตรีไทยกับดนตรีสากลออกไปเลยทีเดียว ซึ่งหลักสูตรแบบนี้อาจารย์มนตรี ตราโมท เป็นผู้วางไว้เช่นกัน ผู้ที่เรียนในลักษณะนี้จะต้องนำความรู้ทั้งสองแบบมาประยุกต์เข้าหากันให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นเรื่องความสามารถของเอกัตบุคคล

ความเหมาะสมในการถ่ายทอดเพลงไทย

อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดเพลงไทยว่า

13 มนตรี ตราโมท, คำสัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2551.

"...เมื่อปลาย พ.ศ. 2472 ข้าพเจ้าได้แต่งเพลงเขมรเอวบาง ขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้น โดยประดิษฐ์ทำนองให้เป็นสำเนียงเขมรอีกแบบหนึ่ง โค้ดทดลองฝึกซ้อมดูเป็นการภายใน เพื่อจะนำออกบรรเลงสู่ประชาชนต่อไป แต่ในระยะนั้นเอง (ต้น พ.ศ. 2473) ถัดจากคราวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โค้ดทรงพระราชนิพนธ์เพลงเขมรเอวบาง (เพลงเดียวกัน) ขึ้นเป็น 3 ชั้น และคัดลงเป็นชั้นเดียว ทรงตั้งชื่อว่า "เพลงเขมรละออองค์" ข้าพเจ้าเห็นว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่เป็นการบังควรที่เพลงเขมรเอวบางของข้าพเจ้าจะนำออกบรรเลงต่อไป จึงระงับเพลงของข้าพเจ้าเสีย ซอรองใหญ่ที่คอดเพลงนั้นไว้แล้วจึงลืมเสียให้สิ้น

ครั้นมาถึง พ.ศ. 2474 วงมโหรีหลวง ซึ่งกองบรรเลงสังคีตยุวกระจายเสียงเป็นประจำ จะขับร้องและบรรเลงเพลงขอมทรงเครื่องเถา สังคีตยุวกระจายเสียง ข้าพเจ้าจึงนำเพลงขอมทรงเครื่อง 2 ชั้น โดยนำสำนวนการคว่ำโน้มนำนองสำเนียงเขมร ซึ่งโค้ดเคยแต่งไว้ในเพลงเขมรเอวบางที่ลืมนำไปนั้นมาคิดแปลงแก้ไขไว้ในเพลงขอมทรงเครื่อง 3 ชั้นนั้นก็เกือบตลอดเพลง พร้อมทั้งคัดลงเป็นชั้นเดียวอีกอัตราหนึ่ง เพื่อบรรเลงร่วมกับของเถาโค้ดครบเป็นเถา ความหมายของเพลงนี้ เป็นการไว้อาลัยของในเคชอนาจาของตน..."¹⁴

เกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ และรัชทายาทนั้น ในเรื่องของการแต่งเพลงและถ่ายทอดเพลงไทยสู่ศิลปิน และสู่ประชาชนนั้น จะมีแนวคิดในการถ่ายทอดเพลงไทย โดยคำนึงถึงความบังควรหรือไม่บังควร ดังเพลงเขมรเอวบางที่คงระงับไปแต่ทั้งนี้ก็ได้เปลี่ยนมาทำเพลงขอมทรงเครื่องเถา ชั้นใหม่ ถ่ายทอดสู่ประชาชนคนทั้งในโอกาสต่อมา และเกี่ยวกับเพลงชั้นชุมนุมกลุ่มดนตรี ก็เช่นเดียวกัน อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้กล่าวถึงว่า

"...เมื่อประมาณเดือนกันยายน 2528 ประธานชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มาปรารภกับข้าพเจ้าว่า การบรรเลงดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 17 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องเป็นเจ้าภาพ อยากจะให้เพลงรองคู่เพลงหนึ่งสำหรับนักศึกษาทุกสถาบันร่วมกันร้องเป็นสัญลักษณ์ของงานนี้ และอยากให้เป็นเพลงถาวร ไซโคตลอดไปไม่ว่าสถาบันไหนจะ

¹⁴มนตรี ตราโมท, อธิบายเพลงขอมทรงเครื่องเถา, หน้า 1.

เป็นเจ้าภาพในครั้งโต ให้ไตเพลงนี้ร้องเป็นเพลงเบิกโรงทุกครั้งไป และขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แต่งบทร้องให้ ข้าพเจ้าจึงตอบว่าหลักการที่จะให้มีเพลงเช่นนี้ขึ้นนั้น ข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่การที่จะให้ข้าพเจ้าแต่งบทร้องนั้น ต้องขอปฏิเสธเพราะข้าพเจ้ารู้ตัวอยู่ดีว่าบารมีของข้าพเจ้ายังไม่ถึงขั้นนั้น แลข้าพเจ้าก็แนะไปว่า บทร้องนี้ควรจะเป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้เขาทำหนังสือของมหาวิทยาลัยกราบทูลขอพระราชทานไปตามทางการใหญ่ถูกต้องตามระเบียบ ส่วนท่านเอง เพลงนั้นถ้าทรงบรรจุมาแล้ว ก็เฝ้าตามนั้น ถ้ามีใครทรงบรรจุข้าพเจ้าจะบรรจุถวายในร้อง..."¹⁵

แนวคิดในการถ่ายทอดเพลงไทยของอาจารย์มนตรี ตราโมท นั้นจะคำนึงถึงเรื่องของความเหมาะสม ควรหรือไม่ควร ควรเดินสายกลาง

การถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทยสู่ประชาชน

จากคำสัมภาษณ์ของอาจารย์มนตรี ตราโมท เกี่ยวกับแนวคิดในการถ่ายทอดเพลงไทยสู่ประชาชนนั้น ท่านได้ให้แนวคิดไว้ว่า

"... เพลงตะวันตกเข้ามาแทรก ผู้คนสนุกด้วยได้ เช่นกระต๊อบเท้า ความไปได่ คนไม่จริงจังต่อดนตรี ทำให้เขาไปได่ ซึ่งรับวัฒนธรรมตะวันตกแต่ในสิ่งที่เบ็ดเสร็จเข้ามา เด็ก ๆ ก็ยังไม่ซาบซึ้งดนตรีไทยเท่าไรก็จะเขาไปได่ การฟังเพลงไทยเขาสนุกกระต๊อบเท้าด้วยไม่ได้ วิธีแก้โดยต้องพยายามอธิบายให้คนทั่ว ๆ ใ้รู้จักเพลงไทยใหม่ๆ ๆ ในท่วงตึงการบรรเลง พยายามให้ความรู้แก่คนทั่วไปให้เขาใจใหม่มากขึ้น แต่ก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่ง ก็คือเขาอยู่อุปถัมภ์การบรรเลง หรือการแสดงดนตรีเขาบุงแต่หาเงิน เขาไม่เข้าใจในเรื่องดนตรีไทยดีพอ เมื่อเขาเห็นคนตรีสากลคนดูมาก มีถารร้องกรีกกันมาก ๆ เขาก็เข้าใจว่าคนดูชอบแบบสากล เขาให้ความอุปถัมภ์อย่างนั้น..."¹⁶

¹⁵มนตรี ตราโมท, เพลงชั้นบรมนวมกลุ่มดนตรี, หน้า ช.

¹⁶มนตรี ตราโมท, คำสัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2531.

อิทธิพลของเพลงตะวันตกนั้นมีต่อสังคมไทยมาก ซึ่งมีเอกลักษณ์หรือลักษณะที่แตกต่างไปจากเพลงไทย ผู้คนนิยมกันมาก มีผู้สนับสนุนหรือให้ความอุปถัมภ์ส่งเสริม เพราะมีผลทางธุรกิจ ดังนั้นในการที่จะแก้ไขให้คนไทยหันมาสนใจดนตรีไทยให้มากขึ้นนั้น ก็จะต้องถ่ายทอดหรืออธิบายให้คนทั่วไปได้รู้ได้เข้าใจเพลงไทยให้มากยิ่งขึ้น

รัฐบาลควรสนับสนุนเรื่องงบประมาณและบุคลากรดนตรีไทยและเพลงไทย

อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดดนตรีไทยของรัฐบาลว่า

"... รัฐบาลต้องมีส่วนที่ควรสนับสนุนอย่างมาก เช่นตำแหน่งครูสอนดนตรีต้องมั่งนุประมาณในการที่จะจ้างครู ที่มีความรู้เรื่องดนตรีไทย มาสอนเด็ก กองทุนประมาณที่จะบรรจุครู เพราะบางทีไปดึงเอาใครมาสอนก็ได้ คนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเพลงดี บางครั้งกระทรวงศึกษาธิการมั่งนุประมาณซื้อเครื่องดนตรี แต่ไม่มีงบประมาณจ้างครูสอน โดยบรรจุครูไม่ตรงตามตำแหน่งที่สอน บางทีบรรจุครูสอนดนตรีต้องไปบรรจุในตำแหน่งภารโรง เป็นคน เราก็ดูครูที่ไม่ค่อยมีความสามารถในทางดนตรีพอ..."¹⁷

จากแนวคิดข้างต้น รัฐบาลนั้นคือตัวจักรสำคัญ ในการที่จะถ่ายทอดเพลงไทย โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาอัน เป็นสถาบันหลัก เกลาทางสังคมนั้น ควรที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุน ในด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแท้จริงแก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และทุกระดับการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อการถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน มีชื่อที่นำส่ง เกตทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ซึ่งเนื่องมาจากแนวคิดของอาจารย์มนตรีคือ การที่แต่ละโรงเรียนมีตำแหน่งครูพลศึกษา แต่กลับจะไม่มีตำแหน่งครูดนตรีทั้ง ๆ ที่รัฐบาลตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์มาก่อนโรงเรียนกีฬาที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแห่งแรกมาเป็นเวลานานแล้ว ในลักษณะนี้ยอมแสดงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญทั้งแก่การกีฬาและการดนตรี และให้ความสนใจการดนตรีมาก่อนการกีฬานานแล้ว เสียด้วย การที่มีครูพลศึกษาแต่ไม่มีครูดนตรีจึงเป็นเรื่องประหลาดของเมือง

¹⁷มนตรี ตราโมท, คำสัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2531.

ไทย หนึ่งในหลาย ๆ เรื่องที่เคียว เมื่อเราจมองในแง่ที่ว่ามนุษย์นั้นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง (พลศึกษา) นั้นถูกต้องแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงขาดสุนทรีย์ทางจิตใจ (ดนตรี) แล้วก็คงจะไม่สมบูรณ์นัก ควรจะมีทั้งสองอย่างเป็นพื้นฐานตามแนวคิดของรัฐบาลที่ตั้งโรงเรียนทั้งสองแบบขึ้น อาจารย์มนตรีได้พำนักเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากที่เคียว ทั้งที่ผู้วิจัยได้รับฟังจากการสัมภาษณ์และที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชน ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่รัฐบาลจะได้ทบทวนในเรื่องดังกล่าวนี้เสียที อาจจะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ชาติไทยไต่ปาง

สอนโดยการทำให้ยากให้เป็นสิ่งง่าย

วิธีการในการถ่ายทอดเพลงไทยนั้น อาจารย์มนตรี ตราโมท ท่านจะอธิบายและยกตัวอย่างง่าย ๆ ใกล้เคียง ๆ คิว หรือเป็นสิ่งที่ประสบพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ทำให้เข้าใจได้ชัดเจน ดังที่ได้อธิบายไว้ในศัพท์สังคีต เช่น

"...คลอ เป็นการบรรเลงดนตรีไปพร้อม ๆ กับการร้องเพลง โดยดำเนินทำนองเป็นอย่างเดียวกัน คือบรรเลงไปตามทางร้อง เช่น ซอสามสาย สีคลอไปกับเสียงร้อง เป็นต้น เปรียบเทียบก็เหมือนคน 2 คน เดินคลอกันไป..."¹⁸

คำอธิบายนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างของการคลอเพลงบรรเลงกับเพลงร้องที่คลอกันไป เหมือนกับการที่คน 2 คน เดินเคียงคลอกันไป ทำให้มองเห็นภาพการเดินของคน 2 คนที่เดินเคียงกันไปได้อย่างชัดเจน

"...ส่ง เป็นการบรรเลงนำทางให้คนร้องที่จะร้องต่อไปได้ สะดวกและถูกต้อง เหมือนกับผู้ที่พินค้ำแห่งแล้วถูกต้องสูงหนาที่และแนะนำใหญ่ที่จะรับค้ำแห่งต่อไปโดยทราบแนวทาง เพื่อประโยชน์และความเรียบร้อยของสวนรวม การบรรเลงนำให้คนร้องนี้เรียกเต็ม ๆ ว่า "ส่งทางเสียง"¹⁹

¹⁸มนตรี ตราโมท, ศัพท์สังคีต, หน้า 5.

¹⁹เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.

คำอธิบายคำว่า สง นี้ ท่านได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อจะพ้นจากหน้าที่แล้ว ก็จะต้องส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้ที่จะมารับช่วงต่อไปปฏิบัติต่อ เหมือนเพลงบรรเลงมาถึงช่วงที่จะพ้นหน้าที่ ให้เพลงร้องก็จะส่งทางเสียงเพื่อให้ เพลงร้องใครรองรับต่อไป

"...โยน บางทีก็เรียกว่า "ลูกโยน" เป็นท่านองเพลงพิเศษ ตอนหนึ่ง ซึ่งไม่มีความหมายในตัวอย่างไร หากแต่มีความประสงค์ อยู่อย่างเดียวเพื่อยังให้ท่านองคอนนั้นอยู่นิ่งใน เสียงใดเสียงหนึ่ง แต่เสียงเดียว แต่โยนหรือลูกโยนนี้นับถึงในเรื่อ่งกำหนดจำนวน จังหวะ จะบรรเลงโยนอยู่มากน้อยก็จังหวะก็ใด และโยนนี้นจะมี แทรกอยู่ในเพลงประเภทหน้าทับสองไม้เท่านั้น

อธิบาย : ที่ว่า "โยน" ไม่นับในเรื่อ่งจำนวนจังหวะนั้น หมายความว่าโยน อยู่เพียง 2-3 จังหวะก็ใด หรือจะใหญ่กว่า ไปถึง 10-20 จังหวะก็ใด ไม่เป็นชนิดทั้งสิ้น โยนหรือลูกโยนนี้น ถ้า จะเปรียบเทียบกับเสียงยาว ๆ ก็คล้ายกับการไกวชิงช้า เราจะ ไกวแรงหรือเบา ก็ใด ไกวแรงก็แกว่งไปไกลและหลายเที่ยวกว่าจะ หยุด ถ้าไกวเบาแกว่งไปไกล ๆ และไม่หยุดก็หยุด แต่จะไกว แรงหรือเบา ก็ใด จะต้องผ่านเส้นศูนย์ (คิง) อยู่เสมอ และใน ที่สุดเมื่อหยุดลง ก็ต้องมาหยุดอยู่ตรงเส้นศูนย์ด้วยกัน โยนก็มี ลักษณะอย่างนี้ ใครจะประดิษฐ์ให้สวดารอย่างใดก็ใด แต่ที่สุดจะ ต้องมากกอยู่ที่เสียงอันเป็นความประสงค์ของโยน..."²⁰

คำอธิบายคำว่าโยนนี้นั้น ท่านก็อธิบายเปรียบเทียบกับการไกวชิงช้า เพลงที่มีลูกโยนนี้นั้นคือเพลงที่อยู่ในประเภทหน้าทับสองไม้เช่นเพลงทยอยนอก ทยอยใน ทยอยเขมร แหกโอด แหกลพบุรี กราวใน ฯลฯ เป็นต้น นักดนตรีหรือนักแต่งเพลง จะอาศัยลูกโยนนี้นี้ประดิษฐ์ทำนองหรือแสดงฝีมือการบรรเลงอย่างเต็มที่ได้ตามความ ประสงค์ ลักษณะของการบรรเลงแบบนี้คล้ายกับการบรรเลงดนตรีสากลที่เรียกว่า "แจ๊ส" ที่เครื่องดนตรีหลายชิ้นในวงต่างผลัดกันเดี่ยว ผลัดกันขึ้นจังหวะและทำนอง เป็นพื้นหลัง แล้วแต่จะนึกกันว่าจะเล่นเดียวกันคนละกัห้องคัโน้ตแล้วส่งให้เครื่อง ดนตรีอื่นต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้อาจารย์สมาน กฤษณจินตลีน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง เคยอธิบายให้ผู้วิจัยฟังในงานเสียงแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวงดนตรี "แจ๊ส" บรรเลง

²⁰มนตรี, คราโมท, ศัพท์สังคัม, หน้า 28-29.

ประกอบงาน เทคนิคการบรรเลงดนตรีไทยกับดนตรีสากลหลายอย่างมีลักษณะคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นการเดี่ยวเครื่องดนตรีในลักษณะไข่มือกหรือการบรรเลงเพลง "แจ๊ส" เช่นนี้ จึงเป็นเรื่องน่าศึกษาอย่างยิ่งในโอกาสต่อไป

"...เคล้า เป็นการบรรเลงดนตรีไปพร้อม ๆ กับการร้องเพลง โดยเพลงเดียวกัน แต่ท่วงทำนองไปตามทางของคน คือ ร้องก็ดำเนินไปตามทางร้อง คนก็ดำเนินไปทางคนคู่ ยึดถือแก่นเนื้อเพลง จังหวะและเสียงที่ตกจังหวะ (หน้าทับ) เท่านั้น เช่น การร้องเพลงทะเลแยะ 2 ชั้น ในคัมภีร์มหาสมุทร ที่มีท่วง "ซางเอย ซางนิมิต เหมือนไม้ฉีกซางมีฆวาน "ลา" ซึ่งคนร้องดำเนินทำนองไปอย่างหนึ่ง คนก็ดำเนินทำนองไปอีกอย่างหนึ่ง แต่ก็เป็นเพลงทะเลแยะที่ร้องและบรรเลงไปพร้อม ๆ กัน เทียบได้กับการคลุกเคลาปรุงรสอาหารให้รสเปรี้ยวเค็มเขาผสมผสานกันให้โอชะรส วิธีการเช่นนี้บางท่านก็เรียกว่า "คลอ"..."²¹

อธิบายที่ว่าเคล้านั้นก็เปรียบเทียบกับวิธีการปรุงรสอาหาร

"...เนื้อ ก. ใช้เรียกบทประพันธ์ซึ่งเป็นจุดคำที่ใช้ขับร้อง แต่เพื่อให้ได้ความหมายชัดเจน มักจะเรียกว่า "เนื้อร้อง"

ข. ใช้เรียกการตีเครื่องหนึ่งหรือทำนองเพลงที่เป็นเนื้อแท้ของเพลงจริง ๆ คือทำนองที่มีโคตบุงแกงพริกแพลงอย่างใด ถ้าจะเรียกให้มีความหมายชัดเจนก็เรียกว่า "เนื้อเพลง" ของวงใหญ่ที่ตีโดยปรกตินั้นคือเนื้อ (หรือเนื้อเพลง) ส่วนระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฯลฯ ย่อมดำเนินทำนองพริกแพลงออกไป เปรียบได้กับหนังหรือขน ซึ่งหมมหอบแกงให้เนืองคางามขึ้น..."²²

"...สำเนียง หมายถึงกระแสของทำนองเพลงที่ได้ประคิษฐ์ขึ้น กระทำให้บังเกิดความรู้สึกและทราบใจว่าเป็นเพลงจำพวกใด ชนิดใด และภาษาใด

คำพิงเพยที่ว่า "สำเนียงบอกภาษา" หมายถึงสิ่งที่เราได้รับความรู้สึกจากเสียงพูดของคน ซึ่งมีสำเนียงต่าง ๆ กัน ทำให้เราทราบใจว่าผู้พูดนั้นเป็นภาษาอะไร หรือชาวเมืองไหน และสำเนียง

²¹มนตรี ตรีโมท, ศัพท์สังคีต, หน้า 7.

²²เรื่องเดียวกัน, หน้า 22.

ที่เราได้รับจากการฟังเสียงของท่านองเพลงดนตรี ก็สามารถ
ทำให้ทราบได้ว่าเป็นเพลงจำพวกใด ชนิดใด และภาษาใด
ใดเช่นเดียวกัน..."²³

คำอธิบายคำว่าสำเนียงนี้ท่านก็เอาคำฟังเพี้ยนมาเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย
กระแสของท่านองเพลงเน้นเรื่องของคนศรีนโค กระแสเสียงก็ย่อมจะเป็นเรื่องของ
ภาษาพูดนั้นนั่น เมื่อเราได้ยินคนภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยพูดเราย่อมจะทราบได้ใน
ทันที ถึงแม้จะคัดเสียงหรือสำเนียงให้เป็นภาคกลางเพียงใดก็ตามกระแสเสียงหรือ
สำเนียงของคนในภาคนั้น ๆ ย่อมจะออกมาบ้างไม่มากก็น้อย คนภาคใดก็ออกมาอย่าง
หนึ่ง คนต่างชาติหลาย ๆ ภาษาก็จะออกมาอีกอย่างหนึ่ง ความผันเพี้ยนภาษาที่มีมาแต่เดิม
เมื่ออธิบายดังนี้เราย่อมเข้าใจได้ว่า กระแสของท่านองเพลงหรือสำเนียงเพลงของ
ชาติต่าง ๆ ก็เช่นกันย่อมจะมีลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแสดงออกมาให้เห็น
เด่นชัดกว่าของชาติอื่น ๆ เพลงสำเนียงลาวก็ย่อมต่างกับเพลงสำเนียงพม่า เพลง
สำเนียงจีนก็ย่อมไม่เหมือนเพลงสำเนียงฝรั่ง การที่เพลงดนตรีไทยหลายเพลงมีชื่อ
ชาติต่าง ๆ บอกไว้ให้เป็นที่หมายรู้ และเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของกระแสท่านอง
เพลงหรือสำเนียงเพลงของชาตินั้น ๆ เช่น พม่าหาทอน ลาวคำเนินทราย เขมร
ปากทอ จีนรำพัด ฝรั่งรำเท้า เป็นต้น อาจารย์มนตรีได้ใช้วิธีการในการถ่ายทอด
ได้อย่างดียิ่ง

"...สาย การตีพริกเพลงของเครื่องขึ้นหนังจำพวกคันทนาทับ

อธิบาย ความปรกคศิลป์นิยมไม่ชอบการซ้ำซาก เพราะฉะนั้น
ผู้ตีเครื่องขึ้นหนังจำพวกคันทนาทับซึ่งมีวิธีตีเพียงเพลงนั้น ๆ และต้อง
ตีซ้ำอยู่เช่นนั้นจนกว่าจะจบท่านองของบทเพลง ย่อมรู้สึกเบื่อ จึง
เปลี่ยนแปลงการตีให้พริกเพลงออกไป โดยรักษาพื้นเดิมซึ่งเป็น
เนื้อแท้ไว้เป็นหลัก และบางทีก็พริกเพลงให้สอดคล้องกับท่านอง
เพลงเพื่อให้สุนิหสนมกลมกลืน วิธีตีพริกเพลงของเครื่องขึ้นหนังจำพวก
นี้แหละเรียกว่า "สาย" เสมือนการเดินสายไปสายมาซึ่งเดิมอยู่ใน
ถนนเดิมนั่นเอง..."²⁴

²³มนตรี ตรีโมท, ศัพท์สังคีต, หน้า 45-46.

²⁴เรื่องเดียวกัน, หน้า 45.

คำอธิบายคำว่าสำเนียงนี้ ท่านก็ยกตัวอย่างคนที่เดินสายไปสายมาบนถนนเดิน เหมือนกับการบรรเลงที่พลิกเพลงไปมา โดยรักษาพื้นเดิมของเนื้อเพลงเอาไว้เป็นหลัก

"...ควง, หมายถึงการปฏิบัติอย่างหนึ่งของเครื่องดนตรีจำพวก ที่ไซนิว เช่น ปี่ ซอ และ ขลุ่ย ฯลฯ โดยทำให้เกิดเสียงเป็น เสียงเดียวกัน แต่ไซนิวไม่เหมือนกัน และจะต้องทำเสียงที่ไซนิว คนละอย่างนั้นคือคอกัน ตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไป วิธีเช่นนี้บางทีก็ เรียกว่า "ควงนิ้ว"

อธิบาย วิธีที่ไซนิวคนละอย่างแต่เกิดเสียงสูงต่ำเป็นระดับ เดียวกัน ที่เรียกว่า "ควง" หรือ "ควงนิ้ว" นี้ คือปิดเปิดนิ้ว อย่างที่ปฏิบัติอยู่เป็นปกติครั้งหนึ่ง แล้วปิดเปิดนิ้วให้ผิดไปจาก ปกติ แต่ให้เกิดเสียงเป็นระดับเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าจะเปรียบ กับเสียงพูด ก็เหมือนกับเสียงที่เราพูดว่า "ฮือ-ฮือ" ซึ่งเป็นเสียง ระดับเดียวกัน แต่เป็นคุณละสรร และที่จะเรียกว่าควงหรือควงนิ้ว ใด ก็ต้องทำเสียงซึ่งไซนิวคนละอย่างนั้นคอกัน อาจเพียงอย่าง ละพยางค์เดียว (ฮือ - ฮือ) หรือสลับกันหลาย ๆ พยางค์ (ฮือ-ฮือ-ฮือ-ฮือ-ฮือ-ฮือ) ก็ได้ แต่กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง เสียงเดียว จะเรียกว่า "ควง" ไม่ได้..."²⁵

คำอธิบายคำว่าควงนี้ ท่านก็เอาเรื่องของสระและระดับเสียงมาเปรียบ เทียบกัน

"...คือ หมายถึง 2 เสียง และเสียงทั้ง 2 นี้ถูกบรรเลงให้คัง พรอมกันทั้งคู่ หรือคังคนละทีก็ได้ เสียงทั้ง 2 นี้หากันเท่าใดก็ได้ เรียกว่าคู่เท่านั้น แต่การนับจะต้องนับเสียงทั้งคู่ทั้ง 2 รวมอยู่ด้วย สมมติว่าเสียงหนึ่งอยู่ที่อักษร บ. อีกเสียงหนึ่งอยู่ที่อักษร พ. การ นับก็คองนับ 1 บ. 2 ป. 3 ผ. 4 ฝ. และ 5 พ. คู่เช่นนี้ก็ต้อง เรียกว่า "คู่ 5"..."²⁶

คำอธิบายคำว่าคู่นี้ ท่านก็อธิบายเปรียบเทียบกับตัวอักษร ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน ทั่วไป ถ้าจะอธิบายว่า 1 โค 2 เร 3 มี 3 ฟา 5 ซอล ซึ่งเป็นชื่อโน้ตแบบ อิตาลี หรือ 1 ซี 2 ดี 3 อี 4 เอ็ฟ 5 จี แบบอเมริกัน คนที่รู้เรื่องดนตรีเท่านั้น ที่จะรู้ คนทั่วไปไม่รู้จักก็จะไม่เกิดความสนใจ การถ่ายทอดเรื่องราวของคนวิไทย ก็จะมีปัญหาไม่บรรลุลจุดประสงค์ที่ได้

²⁵ มนตรี ตราโมท, ศัพท์สังคีต, หน้า 45.

²⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.

"... ประคบ หมายถึงการบรรเลงที่ทำให้เสียงดนตรีนั้นคงชัดแจน ถูกคองตามความเหมาะสมของท่านองเพลง

อธิบาย การบรรเลงดนตรีไม่ว่าจะเป็นประเภทคี ลี ตี หรือ เป่า นอกจากทำเสียงสูงต่ำถูกทำนองแล้ว จะคองใหญ่เสียงดัง เหมาะสมกับท่านองควย เช่น คีของวงใหญ่ แม่เป็นของลูกเดียวกัน บางครั้งก็คองคี่ให้คัง "หนอคู" บางครั้งก็คองใหญ่คัง "โหมง" การดีซอบางครั้งก็คองการโหวทานุโหเพราะให้คัง ซึ่งจะชัดแจน โคกควยการประคบบ้างนั้น และเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ก็เป็นเช่นเดียวกัน เปรียบใหญ่เห็นงาย ๆ ก็เหมือนกับการพูดอักษร ร. และ ล. ก็คองกำหนดโหววาคำไหนควรทำปากอย่างไร และล้นจืดตรงไหน อยางไร ซึ่งในภาษาของดนตรีเรียกว่าประคบบ้างสิน...²⁷

"... พัน ก. เป็นชื่อเรียกเพลงตอนหลังของเพลงองค์พระพิราพ ข. หมายถึงทาง (ดูคำว่าทางขอ 2) คำเนื้ท่านองเพลงอยางหนึ่ง ซึ่งคำเนื้ไปโดยการแทรกแซงเสียงให้ถี่ คังที่เรียกว่า เก็บ (ดูคำว่าเก็บ) โดยให้ท่านองเกี่ยวพันไปกับเนื้อเพลงเหมือน เถววัลย์พันไม บางทากว่า เป็นการคำเนื้ท่านองไปในระดับเสียงคำ...²⁸

คำอธิบายคำว่าพันนี้ ท่านก็อธิบายเปรียบเทียบกับการพันของเถววัลย์ที่ พันไม

"... ลอน ใ้แก่การปฏิบัติในวิธีที่เรียกว่า สะบัก ขยี้ รั้ว หรือ กวาด ไคชัดแจนทุกเสียง ไมกลอมกลมหรือกระทบเสียงอันที่ไม่คองการเหมือนกับผลเงาะที่แกะเน้อออก ไมมีคืดเมล็ดเลย เรา ก็เรียกว่า "ลอน"...²⁹

คำอธิบายคำว่าลอนนี้ ท่านก็อธิบายเปรียบเทียบกับผลเงาะ

²⁷ มนตรี คราโมท, ศัพท์สังคีต, หน้า 25-26.

²⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 26.

²⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 34.

"...ล่านำ เสียงที่สั้นยาว เมาแรงของการขับร้องหรือเครื่องดนตรี ทั้งที่ดำเนินทำนองและประกอบจังหวะ ย่อมมีส่วนสู่ความรู้สึกสั้นยาวเบาแรงของเสียง แมแต่การอ่านโคลงฉันทกาพย์กลอน หรือการเป่านกหวีดให้จังหวะฝึกหัดพลศึกษา ก็ย่อมมีความสั้นยาว เมาแรง อากาการที่เป็นที่ขะริสสะและคุรุลหุเช่นนั้นแหละ เรียกว่า ล่านำ ซึ่งเทียบได้กับศัพท์ดนตรีสากลว่า Rhythm ..."³⁰

คำอธิบาย คำว่าล่านำนี้ ท่านก็อธิบายเปรียบเทียบกับการอ่านโคลงฉันทกาพย์ กลอน หรือการเป่านกหวีด

"...ลีลา ได้แก่ส่วนสัดและลักษณะความเคลื่อนไหวของการดำเนินทำนองและล่านำ (ดูคำว่าทำนองและล่านำ)

อธิบาย อันส่วนสัดและลักษณะของความเคลื่อนไหวที่ดำเนินไปนั้น ย่อมมีแก่ศิลปะทุก ๆ แขนง ๆ แต่ในที่นี้เป็นเรื่องของกรรเพลงและบรรเลงดนตรี จึงกำหนดของคำว่า "ลีลา" หมายถึง ส่วนสัดและลักษณะความเคลื่อนไหวของการดำเนินทำนองและล่านำ อันส่วนสัดความเคลื่อนไหวการดำเนินทำนองและล่านำของเพลงนั้น ย่อมดำเนินไปโดยลักษณะต่าง ๆ กัน ซึ่งจะสังเกตได้จากเสียงสูงต่ำ และสั้นยาว เมาแรงที่ขะริสสะหรือบรรเลงโดยประดิษฐ์เรียบเรียงขึ้น เมื่อบริการทำนองเพลงดำเนินไป เราอาจคิดเปรียบเทียบว่าเป็น รูปรางขึ้นในความรู้สึกใด ถ้าทำนองเรียบ ๆ ฟัน ๆ ก็เป็นเสมือนเส้นตรง ถ้ามีการเคลื่อนไหวทำนองพลิกแพลงออกไปก็อาจคล้ายคลึงกับรูปเส้นคดไปคดมา หรือถ้าเป็นทำนองโลก โยมนมาก ๆ ก็อาจเป็นรูปอย่างตารางวัดปรอทคนไขก็ได้อีก ลักษณะของ ส่วนสัดความเคลื่อนไหวเหล่านี้แหละคือ "ลีลา" เพลงจะไพเราะ หรือไม้อย่างไร ก็อยู่ที่ลีลาเป็นสำคัญ..."³¹

คำอธิบายคำว่าลีลานั้น ท่านก็อธิบายเปรียบเทียบกับเส้นตรงเส้นคด

จากวิธีการในการถ่ายทอดเพลงไทยของอาจารย์มนตรี ตราโมท ที่กล่าวมาข้างต้น ท่านจะมีวิธีการถ่ายทอดโดยการพยายามยกตัวอย่างที่ใกล้ ๆ ตัว ทั้งที่พบเห็น

³⁰มนตรี ตราโมท, ศัพท์สังคีต, หน้า 35.

³¹เรื่องเดียวกัน, หน้า 36-37.

อยู่บ่อย ๆ มาประกอบคำอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นการเงินเคลื่อนคลอกกันไป การพัน
 คำแทนหน้าที่จะต้องมอบหมายให้คนอื่นทำคือ การไกวชิงช้า ผลเงาที่ถูกแกะเนื้อ
 การเป่านกหวีด การปรุงอาหาร สระ พญินุชณะ คำพิงเพย สักกะณะของเส้นเหล่านี
 ทำนนำมาใช้อธิบายถ่ายทอดเรื่องเพลงไทยได้อย่างเด่นชัดยิ่งนัก

วิธีการในการถ่ายทอดเพลงไทยได้คือประการหนึ่ง ซึ่งมีมาแต่สมัยโบราณ
 นั้น อาจารย์มนตรี ตราโมท ก็ได้กล่าวถึงวิธีการนั้นว่า

"...ในสมัยอยุธยา มีวิธีการที่จะไม่ให้ลืมท่วงทำนองที่เร้าเรี่ย
 ไว้ในคัม โดยที่ได้นำเพลงต่าง ๆ ในคัมมาผูกเป็นกลอนไว้มาก
 ค่าย เช่น เพลงคัมสำคัญคัมหนึ่ง มีเพลงโลกแรก ลอยชายเขาวัง
 อักษรโลก วิศาลโลก มหาวิศาลโลก พรหมมณเฑาะโอบอด
 และโยคีโยนแก้ว ทานกัณฑ์เป็นกลอนไว้ดังนี้ "ซาไหวครุชอ
 คำนับ ขั้มบรรสารสายสุทรายเรื่องมโหรี แรกเริ่มเฉลิมเมือง
 บอกลูกขั้มบรรณาม แต่บรรดาเพลงใหญ่ใหญ่ชื่อ คือโลกนรก
 เรือยเฉื่อยฉาน อักษรโลกบรรเลงลาน วิศาลโลกนั้นเป็นหล่นลค
 มหาโลกลอยชายเขาวัง พรหมมณเฑาะโอบอด โยคีโยน
 มณีโชติชด เจ็บทบออกตนคนศรี..."³²

จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิธีการถ่ายทอดเพลงไทยได้ประการหนึ่ง
 ก็คือ การเรียงร้อยเป็นกลอนไว้ท่องให้จำ จะท่วงทำนองจำชื่อเพลงได้ขึ้นใจ ไม่หลงลืม
 ได้ นับเป็นวิธีการที่ดีประการหนึ่ง

อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้กล่าวถึงเพลงสาธุการ ว่า

"...เพลงสาธุการนี้ ใช้บรรเลงเวลาจุกเทียนบูชา ตั้งเวทย์เพชฌัญญา
 ต่าง ๆ เมื่อบรรเลงเพลงสาธุการ หรือเพลงทนายพาทย์ชั้นสูง ๆ นี้
 กอนบรรเลงก็ดี เมื่อบรรเลงจบแล้วก็ดี ศิลปินจะคงบุกม้อมบูชาครู
 ทุกคน เพราะถือว่าเป็นเพลงครู เวลาหัดเรียนคนตรีพาทย์เป็น

³²มนตรี ตราโมท, "เพลงคนตรีไทย" งานคนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 19
 (กรุงเทพฯ: แอ็คเสทการพิมพ์, 2530), หน้า 45.

ครั้งแรกและเริ่มเป็นเพลง จะเป็นเครื่องดนตรีอะไรก็ตาม ก็จะทำให้
เริ่มด้วยเพลงสากลเป็นเพลงแรก..."³³

วิธีการในการถ่ายทอดเพลงไทยดั้งเดิม แสดงให้เห็นว่า ครูบาอาจารย์
มีวิธีการถ่ายทอดให้กับศิษย์ โดยเน้นในเรื่องของความกตัญญู การเคารพครูบาอาจารย์
ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการศึกษาคนไทยให้มีการยกมือบูชาครูทั้งก่อนบรรเลงและหลัง
บรรเลงเพลง

เกณฑ์และวิธีการในการบรรเลงและการขับร้องเพลงไทย

ในการที่จะถ่ายทอดเพลงไทยให้แก่ศิษย์นั้น จำเป็นจะต้องให้ทราบถึง
เกณฑ์หรือวิธีการในการบรรเลงหรือการขับร้องก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดเพลงไทย
ได้ดี อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้กล่าวถึงว่า

"การร้องเพลงก็คือ การบรรเลงเครื่องดนตรีที่ดี ที่เรียกว่า
"ดี" นั้น มีเกณฑ์ที่จะพิจารณาดังนี้

การร้อง ต้องมีความกล้าหาญเป็นที่ตั้ง และเวลาร้อง
ต้องมีระเบียบ, หนัก (หรือยืนตามโอกาส) โดยเรียบร้อย อู้อาจ
นิ่งตายไม่ขมขอนจนหน้าคนฟัง เวลารองทวนคำก็ไม่พูดเบื้อย
เพี้ยนหรืออ่าปากกว้างจนน่าเกลียด ทั้งไม่หัวเราะหรือเพ้อ
อย่างน่าเป็น แต่ก็ไม่โชนหน้าตาอย่างไม่มีชีวิต มีเสียงแจ่มใส
ไพเราะตรงกับเครื่องดนตรีไม่เพี้ยนแปร่ง เวลาขึ้นสูงก็ไม่แหบ
แห้ง เวลาสูงต่ำก็ไม่อ้อแอ้หรือสิ้นเครื่อง เวลาสวมตอกกับคนตีก็
สนิทสนมทั้งขึ้นและลง ทำนองร้องคว่าเน้นเรียบร้อย ไม่หลบขึ้น
หลบลงวูบวาบ รักษาจังหวะและหน้าทับถูกต้องสม่ำเสมอ แนว
ซำเร็วสม่ำเสมอของเพลง เนื้อเพลงถูกต้องไม่ขาดเกิน ถ้อยคำ
แห่งบทหรือจิตใจทั้งแยกพยางค์และครุสถูกต้องตามอักขรวิธี

³³มนตรี ตราโมท, "ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย" ในอนุสรณ์ในงานพระราช
ทานเพลิงศพ นางสาวประยงค์ รักติประกร (นครหลวง: โรงพิมพ์มหาสมุทร
วิทยาลัย, 2515), หน้า 29.

เช่นนี้ เรียกว่าร้องดี แต่คนร้องจะต้องฝึกฝนการเปลี่ยนบทร้องใหม่ให้คล่องแคล่วอีกอย่างหนึ่ง จึงจะสมบูรณ์..."³⁴

อาจารย์มนตรีได้วางเกณฑ์การร้องเพลงไทยไว้อย่างชัดเจนและละเอียดละออ เช่นนี้ ผู้ที่จะถ่ายทอดควรจะมีจิตใจเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะสอนต่อไป เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ดนตรีไทยและเพลงไทย จะสังเกตได้ว่าท่านสอนทุกอริยาบทตั้งแต่การวางท่า การใช้กลวิธี การรักษาจังหวะ ฯลฯ ที่ดีมาก นอกจากการร้องแล้ว ท่านยังสอนในเรื่องของการบรรเลงไว้อีกด้วย

"...การบรรเลงดนตรี ต้องมีความกล้าหาญเป็นที่ตั้งเหมือนกัน และเวลาบรรเลงก็ต้องมีระเบียบ นิ่ง (หรือยืนตามโอกาสโดยเรียบร้อยถูกต้องตามวิธีนั่งของบรรเลงนั้น ๆ อ้ออาจนั่งผายไม้อุ้มหรือขอนหนาคนฟัง ไม่น่าเป็นจนน่าขง แต่ก็ไม่ใช่หน้าตายจนน่าเกลียด จับเครื่องดนตรีและบรรเลงถูกแบบแผนทั้งหมดและเขียว รับรองโคลงนิทสนม ประกอบการแสดงต่าง ๆ ใญ่ถูกระเบียบ ท่านองค์ำเนินเรียบร้อย ใญ่หนักทางสุดจะสลุวย ไม่นหลบขี้หนูลบลง วูบวาบ รักษาจังหวะและหน้าทิ่มถูกต้องสม่ำเสมอ แนวซาเร็วผสมลักษณะของเพลง เนื้อเพลงถูกต้องไม่ขาดเกิน มีฝีมือความสามารถในการใญ่เครื่องดนตรีนั้นใดคล่องแคล่วชำนาญ ทำเสียงได้ชัดเจนไม่เพี้ยน..."³⁵

การบรรเลงก็เช่นเดียวกัน ท่านได้วางเกณฑ์ไว้ให้ผสมผสานกับการร้อง จะสังเกตการใช้ภาษาของท่านนั้นจะไม่ซ้ำกัน นักดนตรีสามารถยึดเป็นหลักได้อย่างแท้จริง เมื่อวางเกณฑ์ไว้แล้วอาจารย์มนตรีก็กล่าวว่า

"...เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือการบรรเลงเพลงก็จะทำให้การร้องและการบรรเลงเป็นไปด้วยความไพเราะน่าฟัง, ใญ่น่าเสียง, และบุคลิกที่ดีของบรรเลงและบรรเลงเพลง เป็นที่น่าชื่นชมแก่ผู้ฟังได้..."³⁶

³⁴มนตรี ตรีโมท, "การบรรเลงตามกาลเทศะ." คุริยางคศาสตร์ ภาควิชาการ.

³⁵เรื่องเดียวกัน.

³⁶เรื่องเดียวกัน.

สอนโดยการอธิบายเรื่องและความเป็นมาของเพลง

อาจารย์มนตรี ตราโมท มีวิธีการในการถ่ายทอดเพลงไทยให้เป็นที่รู้จัก
อีกวิธีการหนึ่งคือ การอธิบายเรื่องของเพลง และความเป็นมาของเพลงไว้ในอธิบาย
เพลงต่าง ๆ และได้ยกตัวอย่างของเพลงเดิมกับเพลงที่แก้ไขไว้ให้ดูด้วย ดังเช่น

"...บทละคอนเรื่องพระร่วงหรือขอมคำคืน

ร้องเพลงเขมรปากทอ 2 ชั้น

พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6

บัดนั้น	นักคุมบังคมกม เกศา
ความเกรงพระราชอาชญา	เจรจาเสียงสิ้นด้วยพรันใจ
ด้วยโปรดให้เป็นข้าหลวง	ไปทวงส่วยละโว้เวียงใหญ่
ข้ากลับเสียที่พอเมืองไทย	โทษช้านี้ไซร้ใหญ่หลวงนัก
แล้วจึงกราบทูลสิ้นทุกสิ่ง	คามความจริงแคงค้พระทรงศักดิ์
พอเมืองปณัญญาแหลมนัก	ชะลอมคักน้ำไว้โค้งายคาย
ชานำชะลอมของปลาต	มายังฝ่าพระบาทเพื่อถวาย
ชาวไทยจะดีเพราะมีนาย	เป็นยอดชายฉลาดสามารถจริง

บทร้องเพลงเขมรปากทอ เดด

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์แก้ไข

บัดนั้น	นักคุมบังคมกม เกศา
ความเกรงพระราชอาชญา	เจรจาเสียงสิ้นด้วยพรันใจ
แล้วจึงกราบทูลสิ้นทุกสิ่ง	ล้นความจริงขอพระองค์อย่าสงสัย
พระรวงนั้นปณัญญาแหลมสุดใจ	ชะลอมคักน้ำไว้โค้งายคาย
ชานำชะลอมของประหลาด	มายังฝ่าพระบาทเพื่อถวาย
ชาวไทยจะดีเพราะมีนาย	เป็นยอดชายฉลาดสามารถจริง

บทที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแก้ไข ก็เป็นที่นิยมใช้ร้อง
ประจำกับทำนองเพลงเขมรปากท่อ เดอ มาจนปัจจุบัน..."³⁷

และในอธิบายเพลงเทพบรรทม 3 ชั้น อาจารย์มนตรี ตราโมท ก็ได้ยก
ตัวอย่างเพลงที่เป็นต้นเพลงและเพลงที่แก้ไขไว้ดังนี้

"...บทร้อง เพลงเทพบรรทม

สาวสวรรค์กัลยาเป็นข้าบาท	บำเรอองค์เทวราชอันเรืองศรี
ไฉ่ทรงพิงวังเวงเพลงดนตรี	สำหรับที่เทวเนียบบรรทม
องค์เทวราชของข้าบาทนี่เอย	พระกรเกลยเขนยทอง
เสียงพิณพาทย์ระนาดฆ้อง	เสนาะกองอยู่วังเวง
นภาพื้นเสียงครุ่นเครง	ไฉ่ทรงพิงวังเวงเพลงสวรรค์นี่เอย

จำแนกของยิ่ง (โคม) แกลง

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์
บทร้องชั้นอีกบทหนึ่ง สำหรับร้องส่งในวงมโหรีหลวง โดยทรงแก้ไขดัดแปลงจาก
บทเดิมของจำโคม เรียกว่า "สร้อยเพลงเทพบรรทมนารายณ์เกษียรสมุทร" ดังนี้

สาวสวรรค์กัลยาเป็นข้าบาท	บำเรอองค์เทวราชเรืองศรี
ไฉ่ทรงพิงวังเวงเพลงดนตรี	สำหรับที่วาศูเทพเขอบรรทม
สองพระนางนาฎของข้าบาทนี่เอย	ประคองเคยเขนยเคียง
แสนสุรางคนางจำเรียง	ถวายเสียงสำเนียงทำนอง
เชิญบรรทมทิพอาสน์	เหนือนคราอันเรืองรอง
ทรงสดับขับร้อง	ให้เทวราชองค์พระทัยเอย

ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงปรับปรุงละครดึกดำบรรพ์ เรื่องกรุงพาดชมทวีป ในฉากเกษียรสมุทร ซึ่งมี
พระนารายณ์บรรทมเหนือนาคบัลลังก์ จึงทรงพระนิพนธ์บทร้องเพลงเทพบรรทมชั้นอีก

³⁷มนตรี ตราโมท, อธิบายเพลงเขมรปากท่อ เดอ, หน้า 11.

บทหนึ่ง ให้ตัวละครที่เป็นพระลักษมีร้อง โดยทรงดัดแปลงแก้ไขจากพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ 5 อีกต่อหนึ่ง แต่บางตอนก็กลับไปทรงใช้บทเดิมของเจ้าโคม ดังต่อไปนี้

สาวสุวรรณกัลยาเป็นข้าบาท	บำเรอองค์เทวราชอันเรื่องศรี
ขอถวายบรรเลงเพลงดนตรี	สำหรับที่वासเทพเชอขรรพม
องค์เทวราชของข้าบาทนี้เอย	พระกร เกยเขนยเคียง
สาวสุรางคนางเจ้าเรียง	ถวายเสียงเป็นสำเนียงท่านอง
เชิญชมเหนือพิภพอาสน์	ที่หลังนาคราชอันเรื่องรอง
สุรางค์เสนอบำเรอสนอง	ร้องบรรเลงวังเวงเอย

บทร้องเพลงเทพขรรพม ที่เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ อยู่ในวงดนตรีของหลวงและเจ้านายบางองค์ ไม่สู้จะแพร่หลายนัก เห็นจะเป็นควงวงดนตรีทั่ว ๆ ไปนั้น เคยชินกับบทร้องของเจ้าโคมอยู่แล้ว และไม่คอยจะได้ยินได้ฟังบทซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์ดังกล่าวมา จึงร้องกันแต่บทของเจ้าโคม แพร่หลายในวงการดนตรีทั่วไป...³⁸

วิธีการในการถ่ายทอดเพลงไทยอย่างนี้ ทำให้ผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจในเรื่องของเพลงไทย สามารถที่จะเข้าใจหรือรู้ถึงความเป็นมาของเพลงต่าง ๆ ใกล้เคียงผู้แต่ง เนื้อร้อง การนำไปใช้ และความนิยม แสดงว่าอาจารย์มนตรี ตราโมท ท่านมีความรอบรู้ในเรื่องของเพลงต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ต้นกำเนิดและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ท่านก็นำมาถ่ายทอดให้รู้จนสิ้น และท่านมักจะกล่าวถึงเรื่องของเพลงไทยในสมัยโบราณไว้เสมอ ๆ เป็นการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้เรื่องราวของเพลงไทยในสมัยก่อน ๆ เช่นเมื่อจะอธิบายถึงที่มาของเพลงแขกสายเถา ท่านก็กล่าวว่า

"...ในสมัยรัชกาลที่ 5 ใ้มีผู้นำเอาเพลงสำเนียงแขกอัคราชั้นเดียวเพลงหนึ่ง ซึ่งบรรเลงรวมอยู่ในชุดเพลงกราวนอก มาแต่งขยายขึ้นเป็นอัครา 2 ชั้น และสอดแทรกเพิ่มเติมบางเล็กน้อย เพื่อให้งังเกิดความไพเราะ ใ้ร้องและบรรเลง

³⁸มนตรี ตราโมท, อธิบายเพลงเทพขรรพม 3 ชั้น, หน้า 80-81.

เป็นเพลงลูกบทหรือทางเครื่อง , เรียกกันว่าเพลง แหกโหม่ง มีบางท่านเรียกว่า แหกไทร แต่ว่าเพลงที่เรียกว่าแหกไทร ของเคิมโคมีบรรเลงอยู่ในเพลงชาเรองแหกไทรมากอนนั้นนานแล้ว เพราะฉะนั้น เพลงที่แต่งขึ้นภายหลังดังกล่าวนั้นจึงเป็นที่รู้จักและเรียกกันอย่างแพร่หลายในวงการดนตรีไทยว่า เพลงแหกโหม่ง จะมีผู้ที่เรียกว่าเพลงแหกไทรน้อยเคิมที่ เพลงแหกโหม่ง 2 ชั้นนี้ เป็นเพลงที่มีความไพเราะน่าฟัง ได้รับความนิยมนำมาร้องและบรรเลงกันจนสมัยปัจจุบัน..."³⁹

หรือท่านได้กล่าวสันนิษฐานความเป็นมาของชื่อเพลงเขมรปี่แก้ว เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ ท่านก็อธิบายว่า

"... การตั้งชื่อเพลงเขมรเป่าใบไม้ 3 ชั้นนี้ ครูช้อยประสูติจะให้ใกล้เคียงกับชื่อเพลง 2 ชั้นของเคิม แต่ใหม่ศักดิ์ศรีชั้นชาพรเจ้าเขาใจว่าเคิม ครูช้อย คงจะให้ชื่อว่า "เขมรเป่าปี่แก้ว" เพราะดูเป็นการเพิ่มศักดิ์ชั้นจากเขมรเป่าใบไม้โดยตรง แต่ภายหลังจากนั้นบุตรของนักดนตรีคงจะเรียกสั้นลงตามความสะดวกปาก จึงเหลือแต่เพียงว่า "เขมรปี่แก้ว" และถึเรียกกันอย่างนั้นมาจนปัจจุบัน..."⁴⁰

ความรู้ความสามารถของอาจารย์มนตรีนั้นครอบคลุมไปในทุกด้าน ทั้งทางดนตรี ทางร้อง แม้กระทั่งการขับเสภา การขับเสภาอันมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การขับกรับเสภาประกอบการขับ ไม่สำคัญของกรับเสภาประกอบไม่รุก ไม่รับ าลาเป็นคน อาจารย์มนตรีได้สอนการใช้ไม้กรับเสภาขับประกอบการขับเสภาแก่ครูแจ้ง คล้ายสีทอง นักร้องชั้นนำแห่งกรมศิลปากรจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป กรับเสภาของไทยนั้นเป็นศิลปะเอกลักษณ์เฉพาะของคนศรีไทย การใช้กรับในการดนตรีนี้เท่าที่ผู้วิจัยทราบ ประเทศสเปนก็มีการใช้กรับประกอบการเต้นระบำเหมือนกัน แต่ลักษณะของจังหวะที่ขยับนั้นมีความรู้เรา เราร่อนตามลักษณะนิสัยของคนในประเทศนั้น ซึ่งต่างกับของไทยที่มีการขยับกรับในหลายรูปแบบตามลักษณะของการขับเสปามีทั้งช้า เร็ว และปานกลางประกอบกันไป อาจารย์มนตรีใช้วิธีการถ่ายทอดจากการบันทึกเสียงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงโดยอธิบายให้ผู้ขับรับทราบวิธีการในการขับ

³⁹มนตรี ตรีโมท, อธิบายเพลงแขกสาย เด่า, หน้า 37.

⁴⁰มนตรี ตรีโมท, อธิบายเพลงเขมรปี่แก้ว 3 ชั้น, หน้า 24.

และอธิบายให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ฟังไปด้วยในตัว การสอนของท่านบางครั้งใช้วิธี
 การสอนตามเอกัตภาพ คือสอนความสามารถของศิษย์เท่าที่ศิษย์จะรับได้ เช่น
 ท่านแต่งทางร้องเพลงแขกกะห้วงทางชาวโดยใช้วิธีการร้องที่แปลกออกไปจากคนอื่น
 เป็นเพลงที่มีความไพเราะมาก แล้วสอนการร้องให้แก่ครูแจ่ง คล้ายสีทอง ซึ่งท่าน
 เห็นว่ามีความสามารถที่จะรับจากท่านได้ดีกว่าผู้อื่น และเมื่อศิษย์ของท่านได้แต่งเติม
 เสริมต่อตามความความคิดแล้วมาร้องให้ท่านฟังท่านก็จะคอยติชมให้กำลังใจจนกลายเป็น
 เป็นเพลงที่ไพเราะมากเพลงหนึ่ง นี่ก็แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นครูที่มีจิตใจกว้างขวาง
 ยอมให้ศิษย์มีโอกาสปรับปรุงเพลงของท่านได้ เป็นการสอนอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า
 เรียนโดยการกระทำจริง เพลงแขกกะห้วงนี้ท่านได้อธิบายไว้ในอัตตราชั้นเดียว
 แปลงมาจากชาวตั้งแคโบริราม มักใช้ร้องอยู่ในการแสดงละครและเพลงขับต่าง ๆ
 หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้แปลงทำนองเพลงแขกกะห้วงชั้น
 เดียวนี้ให้เป็นทางแบบชาวเมื่อ พ.ศ. 2471 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2474 ท่านได้แต่ง
 เพลงนี้ขึ้นเป็นสามชั้นให้เหมาะแก่การบรรเลงด้วยปี่พาทย์ชวา และต่อมาใน พ.ศ.
 2475 ท่านได้แต่งเพลงนี้ขึ้นเป็นสามชั้นอีกทางหนึ่ง และสองชั้น เพื่อรวมกับชั้นเดียว
 ของเก่าให้ครบเป็นเพลงเถา ความหมายของเพลงนี้มุ่งไปในทางชมป่าที่ร่มรื่นด้วย
 อารมณ์ที่เป็นสุข บทร้องเพลงแขกกะห้วงเถา มีดังนี้

ตามชั้น	ถึงกุฎีที่หนางสำนักอยู่	เห็นบานแกลแลประคูปัดมัน
	พระเพ็ญคู่ไปรอมขอบคิน	ที่นั่นสะอ้านสำราญมัย
สองชั้น	รุกชชาติคานาคาค้อม	เป็นเหล่าลอมศาลาอาศรม
	คอกดวงร่วงลงที่จรงกรม	กลืนกลบตระหลบลมพัดมา
ชั้นเดียว	ท่าทางขอบกลพันสิ่งหัตถ์	สงบเงียบสงัดทั้งภูษา
	ชมพลาทางเที่ยวเลี้ยวมา	ให้วิเวกวิญญาเย็นใจ

(พระราชนิพนธ์โอเหณา)⁴¹

⁴¹ เจริญชัย ชนไฟโรจน์, ประวัตินักดนตรีไทย, หน้า 204.

นอกจากทางร้องของเพลงแล้ว ในทางดนตรีที่รับร้องในละคร บางคณะให้
รับร้องเพียงครั้งเดียวหรือนิดหน่อย แต่ท่านให้รับท่อนคอท่อนเป็นการอนุรักษ์ทางท่านอง
ดนตรีไว้ให้มีให้สูง บางเพลงมี 2-3 ทางท่านก็สอนให้ศิษย์ทางดนตรีรับร้องไว้ให้หมด
จำแนกให้เห็นหมคตามที่ตั้งมองของศิษย์แต่ละคนจะรับได้ เพลงต่าง ๆ ที่อาจารย์มนตรี
ตราโมท บันทึกเสียงออกอากาศที่วิทยุศึกษานั้นได้มีการ เก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเป็นจำนวนมากมาย แต่ละเพลงนั้นท่านอธิบายไว้อย่างละเอียดละออ
ครอบคลุมไปหมดในทุก ๆ ด้าน⁴²

วิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทยทางด้านปฏิบัติของท่านอาจารย์มนตรี
ตราโมท นอกจากการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังจะมีการสอนจากการปฏิบัติจริงอีกด้วย
ผลงาน การทำงานและบุคลิกภาพของท่านนั้นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนเคลื่อนที่
ที่อยู่ใฝ่ใจศึกษาสามารถติดตามศึกษาจากท่านได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่นเมื่อท่านปฏิบัติ
งานควบคุมการบันทึกเสียงดนตรีไทยที่จะส่งออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์
ต่าง ๆ ทั้งด้านดนตรีและการขับร้อง ท่านจะให้ความรู้แก่นักร้องนักดนตรีอย่างมีเหตุผล
อธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเช่นนั้น ไม่ได้บอกลอย ๆ เพลงที่ท่านแต่งก็เป็นบทเรียน
ที่สอนแก่ผู้สนใจที่จะแต่งเพลง โดยศึกษาจากเพลงที่ท่านแต่งไว้แล้วและนำมาเป็น
แบบอย่าง นำมาวิเคราะห์ เมื่อไม่เข้าใจก็ไต่ถามจากท่าน ท่านก็ได้เรียงเกยที่จะ
อธิบายให้ได้รับความกระจ่าง ศิษย์ของท่านบางคนก็สนใจว่าเหตุใดทางร้องบางเพลง
ของอาจารย์มนตรีจึงมีความไพเราะกินใจเหลือเกิน จึงมาวิเคราะห์วิธีการใส่เนื้อ
ร้องของอาจารย์มนตรีในเพลงขอมทรงเครื่องได้พบว่า ในอัตราสามชั้นนั้นแทนที่
ท่านจะขับร้องท่อนละ 1 คำกลอนก็ใช้ 2 คำกลอนต่อ 1 ท่อน ส่วนท่านเองเพลงก็
เป็น 5 จังหวะ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการในวงการดนตรีไทย แต่โบราณนั้นเนื้อ
ร้องมักจะเป็นท่อนละ 1 คำกลอน การร้องจึงต้องใช้วิธี "เอื้อน" มากเกินไป
ในปัจจุบันถ้าร้องมีการเอื้อนมากเกินไปคนฟังก็ฟังไม่ไหวจะง่วงนอน จึงต้องใช้เนื้อ
เพลงมาก ๆ เอื้อนจะได้น้อยลง⁴³ ดังตัวอย่างบทร้องเพลงขอมทรงเครื่องเถา

⁴² ทรูแจ่ง คล้ายสีทอง, คำสัมภาษณ์, 15 เมษายน 2534.

⁴³ จรัส อัจฉรงค์, คำสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2534

ซึ่งอาจารย์มนตรี ตราโมท ได้อธิบายไว้ว่า เป็นเพลงสองชั้นที่ใช้ขับร้องในการแสดงละครมาแต่โบราณ ท่านได้แต่งขึ้นเป็นสามชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถา ใช้ร้องส่งวิทยุกระจายเสียงของวงมโหรีหลวงเมื่อ พ.ศ. 2474 เป็นครั้งแรก โดยพยายามประดิษฐ์ทำนองให้เป็นสำเนียงเขมรสมความเชื่อ มีความหมายถึงการแต่งกายอย่างพินิจวิเคราะห์ของชมพู่สูงศักดิ์ บทร้องเพลงชมทรงเครื่องเถา มีดังนี้

สามชั้น	คิดแล้วจึงสั่งนักคุม	เจ้าจงอยู่ควบคุมทัพใหญ่
	ตัวกูจะปลอมแปลงไป	กระทั่งสุโขทัยธานีนทร์
	จะแต่งกายให้เหมือนคนไทย	เส็ดลอคคอกไปสมถวิล
	ดลลิบเหมือนกับภูค่าดิน	คงได้เสร์จิ้นดั่งจินคา
สองชั้น	แล้วจึงจัดแจงแต่งกาย	ในหละมายแมนไทย เซนว่า
	เลือกสรรอาวุธสาตรา	ซ่อนในกายา เรียบร้อย
ชั้นเดียว	มุนเกล้าเมาลีวีใหม่	เหมือนอย่างแบบไทยใช้สอย
	จึงรับเสี่ยวลคสะกกรอย	ไต่คอยติดตามพระร่วงไป

(บทละครเรื่องพระร่วง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6)⁴⁴

อาจารย์มนตรี ตราโมท มีความศรัทธาในสมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์มาก ผลงานของท่านมีหลายอย่างที่นำผลงานของกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มาผสมผสานกับความคิดของท่านเองและเป็นแบบฉบับของท่านจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากเพลงโบราณ ดังที่ยกตัวอย่างไว้จากเพลงระบำ "มยุราภิรมย์" หรือระบำนกยูง ท่านมีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติยอดเยี่ยมและแตกฉานมาก สมบูรณ์ทั้งการแต่งทำนองและเนื้อร้อง ท่านไม่เคยเอาผลงานของใครมาอ้างว่าเป็นของตัวเองเลยเพราะของท่านเองจริง ๆ ก็มีมากมายอยู่แล้ว ลักษณะพิเศษที่สำคัญของอาจารย์มนตรีอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำเพลงมาใช้ให้เหมาะสม ท่านรู้จักเพลงลูกซิ่งและละเอียดละออ หยิบมาใช้ได้เหมาะสม เป็นพรสวรรค์ส่วนตัวของท่าน การรู้จัก

⁴⁴มนตรี ตราโมท, ประวัติวัดเขาบางทรายและบทร้องเพลงไทยบางบท.

ใช้เพลงของท่านนั้นเป็นความรู้ความสามารถที่ไม่มีใครมาเทียบหรือมาสู้ท่านได้เลย
ด้วยเหตุนี้เองวิธีการถ่ายทอดทางด้านการสอนของท่านจึงละเอียดลงลึกซึ้งมากใน
เรื่องของเพลงไทย ผู้ที่เข้าสอบของท่านจะต้องได้เพลงและแมนควายจึงจะตอบได้
แม้กระทั่งเมื่อท่านสอนเรื่องการเทียบเสียงเครื่องดนตรีก็ต้องเทียบเสียงได้ทั้งวง
มีฉะนั้นจะตอบคำถามหรือข้อสอบของท่านไม่ได้เลย ผู้ที่จะเรียนกับอาจารย์มนตรีจึง
ต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีเสียก่อนจึงจะได้รับประโยชน์จากการเรียนอย่างเต็มที่⁴⁵

อาจารย์มนตรี ตรีโมท เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการสอนเด็กเล็ก ควร
ป้อนให้แต่เพลงที่ง่าย ๆ สั้น ๆ ง่าย ๆ ให้จำอย่างเดียว เมื่อจำได้แล้วเด็กจะเกิด
ความกระตือรือร้น ประทับใจที่ตัวเองประสบความสำเร็จ จะได้มีความรักที่จะเรียน
ต่อไป เพราะการเกิดความสำเร็จในชั้นต้น ถ้าสอนเพลงที่ยากเกินไปเด็กจะเกิด
ความท้อถอย ท่านได้นำเพลงสองชั้นง่าย ๆ จากบทละครมาใส่เนื้อร้องชั้นใหม่ ใส่
เข้าไปในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ บทร้องก็เป็นบทสอนใจไปในตัวด้วย
ในสมัยที่เป็นเด็กนั้นผู้วิจัยชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่ง ซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นเนื้อร้อง
ที่อาจารย์มนตรีแต่งขึ้น ด้วยความประทับใจในเพลงนี้มานาน เมื่อศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษาได้ขอให้คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีไทยช่วยทำเพลงนำรายการบรรเลง
เพลงในสถาบันการศึกษาที่จะนำไปออกอากาศ ณ วิทยุศึกษา ผู้วิจัยจึงนำเพลงนี้มาคิด
ประดิษฐ์ทางดนตรีให้เครื่องดนตรีแต่ละอย่างได้แสดงฝีมือ และทางศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้ใช้เพลงนี้นำรายการมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
เพลงที่ผู้วิจัยกล่าวถึงนี้คือเพลงเท่ากินผักนึ่ง เนื้อร้องของอาจารย์มนตรี ตรีโมท
ซึ่งมีข้อความดังนี้

เพลงเท่ากินผักนึ่ง

ยามเรียนซ้ำจะเรียนเพียรศึกษา	เพื่อก้าวหน้าต่อไปไม่ถอยหลัง
จะเห็น่อยยากสักเท่าไรไม่หยุดยั้ง	จนกระทั่งสำเร็จเสร็จสมใจ
(สร้อย) ดอกเอ๋ย ดอกมะไฟ	จิตมุ่งมั่นอันใด ไม่แคล้วไปเลยเอ๋ย
ผลแห่งความพยายาม	จะตามมาสนอง
สิ่งใดที่ไม่ปอง	ต้องเสร็จสมอารมณ์เอ๋ย ⁴⁶

⁴⁵ จีรัส อัจฉรงค์, คำสัมภาษณ์, 15 เมษายน 2534.

⁴⁶ ปัญญา นิตยสุวรรณ, "ครูมนตรี ตรีโมท" โสมส่องแสง, หน้า 134.

อาจารย์มนตรีมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มาก ท่านจึงแต่งเนื้อร้องใหม่ใส่ไว้ในเพลง เกาชอลาวสมเด็จ มีใจความที่สอนถึงคุณค่าที่ชาวไทยเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนี้

เพลงลาวสมเด็จ

อันสมเด็จพระมหากษัตริย์ราช	เป็นขวัญชาติขงรัชของไทยของ
(ถิ่นฤทัย)	เรามีขงรัชขวัญใจชาติเอ๋ย)
เป็นฉัตรแก้วกันเกิดประเทศครอง	ทรงปกป้องประชาราษฎร์ให้ร่มเย็น
(ชั้นพระคุณ)	ด้วยทรงการุญไทยอุ้นอกเอ๋ย)
ควรเคารพอภิวันหมั่นดวงจิต	เชิดชูชิตพระคุณไว้ ให้สูงเด่น
(มั่นดวงใจ)	เทิดพระคุณไว้เหนือใจอื่นเอ๋ย)
ร่วมจงรักภักดีมิวายเว้น	ให้สมเป็นไทยชาติรักราชเอ๋ย
(มั่นภักดี)	ให้บาทฐลี ไม่มีเปลี่ยนเอ๋ย)

แนวคิดและวิธีการของอาจารย์มนตรี ตราโมท ในการอนุรักษ์ และถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทย ดังได้กล่าวมาแต่ต้น จะเห็นได้ว่า ท่านมีแนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทยให้คงอยู่ทั้งปฏิบัติโดยตรง และพยายามรณรงค์ฝึกฝังให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดรักษาไว้และถ่ายทอดต่อไป เป็นลูกโซ่คล้องสานทอดยาวออกไปไม่ให้สิ้นสุด เพื่อดนตรีไทยและเพลงไทยจะได้คงอยู่ตลอดไป

จากแนวคิดและวิธีการในการกำหนดดนตรีไทยและเพลงไทยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ดนตรีไทยหรือถ่ายทอดดนตรีไทยกับเพลงไทย แบบโบราณ ปัจจุบัน และปัญหาในการถ่ายทอดนั้น พอล่าวสรุปถึงแนวคิดและวิธีการในการถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทย ได้ดังต่อไปนี้

1. ในการเลือกเรียนเครื่องดนตรีนั้นจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับร่างกายของตนเอง กำลังของตนเองที่สามารถจะเล่นเครื่องดนตรีนั้น ๆ ได้
2. การเรียนการสอนในขั้นต้นจะต้องเริ่มด้วยการปฏิบัติก่อนทฤษฎี ทฤษฎีนั้นค่อยไปเรียนเอาทีหลัง เมื่อปฏิบัติได้คล่องแคล่วแล้ว

3. ในการถ่ายทอดดนตรีไทยให้กับผู้เรียนที่อยู่กับผู้สอนหรือครูจะวินิจฉัยว่าสมควรจะถ่ายทอดให้กับศิษย์อย่างไร

4. การถ่ายทอดดนตรีไทยในสถานศึกษานั้น ในระดับประถมศึกษาเน้นเรื่องความจำ และพยายามทำให้ง่าย ๆ ในระดับมัธยมก็ควรคำนึงถึงเนื้อหาที่ยากขึ้น เช่น การใส่ลักษณะของเพลง และค่านิยมของดนตรีไทยว่าเป็นอย่างไร และลำดับขั้นในระดับอุดมศึกษา

5. การพัฒนาดนตรีไทยภาคปฏิบัตินั้น จะต้องสอนตั้งแต่การนั่ง การจับใช้เครื่องดนตรีให้ถูกลักษณะแบบแผน

6. ต้องเริ่มสอนโดยให้กระทำเป็นเสียงก่อน แล้วค่อยเป็นเพลงต่อไป

7. ถ้าผู้เรียนคนใดมีท่าทีจะเรียนเครื่องดนตรีชนิดใดได้อีก ก็ส่งเสริมให้ไปศึกษาเครื่องดนตรีชนิดนั้น ๆ

8. สอนให้รูว่าท่านองอย่างไรใช้แทนกันได้บ้าง

9. การสอนโดยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย จะเป็นอุปกรณที่ช่วยครูผู้สอนได้มาก แต่ถาจะให้เกิดต้องมีครูช่วยแนะนำอีกที่

10. การฝึกฝนในระยะแรกต้องพาไปงานด้วย ฝึกให้ตีเครื่องประกอบจังหวะที่ไม่สำคัญไปก่อน เมื่อชินเพลงเป็นจังหวะแล้ว จึงฝึกฝนให้ในชั้นต่อไป

11. การได้รับการถ่ายทอด และการฝึกฝนอยู่เป็นประจำ ด้วยความตั้งใจ มุมานะ เอาใจใส่ เป็นวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้ประสมผลสมประสงคได้ถูกต้องและเร็วขึ้น

12. ในการถ่ายทอดดนตรีไทยและเพลงไทยนั้น จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม และควรเดินสายกลาง

13. การนำชื่อเพลงมาผูกเป็นกลอน จะทำให้ไม่หลงลืมชื่อเพลงได้

14. เวลาหัดเรียนดนตรีปีพาทย์เป็นครั้งแรก และเริ่มเป็นเพลงจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรก็ตาม ก็จะทำให้เริ่มด้วยเพลงสาธุการเป็นเพลงแรก

15. นอกจากจะสอนเรื่องการปฏิบัติแล้ว สิ่งสำคัญที่จะต้องสอนก็คือ การสอนเรื่องจริยธรรม หรือคุณธรรม ที่ศิษย์พึงปฏิบัติต่อครู ต่อตนเอง และหมู่คณะ
ด้วย

16. ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง